
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บันทึกรายงานการประชุมวิสามัญ 
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์   

                        ครั้งที่  1  ประจําปี  2555   
 
 
 
 

วันพุธ  ที่  11  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2555   
 
 
 
 
 
 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
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ร่างบันทึกรายงานการประชุมวิสามญั  สภาองค์การบรหิารส่วนจังหวัดเพชรบรูณ์   
  ครั้งที่  1  ประจําปี  2555   

วันพุธ  ที ่ 11  เดือน  เมษายน  พ.ศ. 2555  เวลา  13.30 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์

 
----------------------------------- 

รายชื่อฝ่ายนติบิญัญตัทิีเ่ขา้ประชุม 
          

1. นายวรโชติ  สุคนธ์ขจร ประธานสภาฯ 
2. นางสุภาวดี   เพ็งธงชัย รองประธานสภาฯ 
3. นางสาวพิมพ์พร  พรพฤฒิพันธ์ุ รองประธานสภาฯ 
4. นายชัยวัฒน์  แก้วพิกุล เลขานุการสภาฯ 
5. นายชํานาญ  มีวันเนือง ส.อบจ. เขต 1  อ.เมือง 
6. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 2  อ.เมือง 
7. นายธัชพล  ดวงพัตรา ส.อบจ. เขต 3  อ.เมือง 
8. นายวินัย   พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต 4  อ.เมือง 
9. นายอัคนี พรพฤฒิพันธ์ุ ส.อบจ. เขต ๖  อ.เมือง 
10 นางจิตรา  ปาทาน ส.อบจ. เขต 1  อ.หนองไผ่ 
11. นางนิภา   เจนจบธรรม ส.อบจ. เขต 2  อ.หนองไผ่ 
12. นางพรพรรณ์  โพธ์ิดี ส.อบจ. เขต 3  อ.หนองไผ่ 
13. นายเอกชัย  อาสมาน ส.อบจ. เขต 4  อ.หนองไผ่ 
14. นางสาวจันทนา  วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ. เขต 1  อ.หล่มสัก 
15. นายณัฐวุฒิ  พัว้ช่วย ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มสัก 
16. นายเสวก  ศรลัมพ์ ส.อบจ. เขต 3  อ.หล่มสัก 
17. นายวิวัฒน์  พั้วช่วย ส.อบจ. เขต 4  อ.หล่มสัก 
18. นางสาวจิราพร  เทืองน้อย ส.อบจ. เขต 5  อ.หล่มสัก 
19. นายดิลก  ประทุมทอง ส.อบจ. เขต 1  อ.วิเชียรบุรี 
20. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร ส.อบจ. เขต 2  อ.วิเชียรบุรี 
21. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน ส.อบจ. เขต 3  อ.วิเชียรบุรี 
22. นางสาวเทียนทอง  ทองใจสด ส.อบจ. เขต 4  อ.วิเชียรบุรี 
23. นางกิมกี  ปลั่งศรีทรัพย ์ ส.อบจ. เขต 2  อ.หล่มเก่า 
24. นายประภาส  รุ่งเจริญกิจ ส.อบจ. เขต 1  อ.บึงสามพัน 
25. นายวสันต์  ทองมีแสง ส.อบจ. เขต 2  อ.บึงสามพัน 
26. นายจําเริญ  สุวรรณี ส.อบจ. เขต 1  อ.ศรีเทพ 
27. นายทองเสี่ยน  แก่นเกลี้ยง ส.อบจ. เขต 2  อ.ศรีเทพ 
28. นายสมคิด  รนินาศักด์ิ ส.อบจ. เขต 1  อ.วังโป่ง 
29. นายวิเชียร  ญาติรวี ส.อบจ. เขต 1  อ.เขาค้อ 
30. นายอบ  แสงนก ส.อบจ. เขต 1  อ.น้ําหนาว 
31. นายพงษ์พันธ์  วิภาจักษณกุล ส.อบจ. เขต 2  อ.ชนแดน 

/รายช่ือฝ่าย... 
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รายชื่อฝ่ายบรหิารทีเ่ข้าประชุม 
 

1. นายอัครเดช  ทองใจสด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
2. นายสมศักด์ิ   อนรรฆพันธ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
3. นายอภิวุฒิ  พรพฤฒิพันธ์ุ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
4. นายพิพัฒน์ชัย  ภัครัชตานนท์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
5. นายศรายุทธ  กวยทา ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
6. นายเสถียร  อภิญญาภิญโญ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
7. นางธีรพร  พรพฤฒิพันธ์ุ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
8. นายพันคํา  เจริญสุข คณะที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
9. นางนฤมล  วรกมล ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10. นายชาติชัย  สาลีผล รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. นายพงศ์พล  แสนนอก หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
12. นายบรรเทิง  สิงหส์ถิตย์ ผู้อํานวยการกองกิจการสภาฯ 
13. นางสายชล  สนุทร ผู้อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
14. นางปิยนันท์  เฉลิมภาค ผู้อํานวยการกองคลัง 
15. นายสํารวย  เจอะแก่นหอม ผู้อํานวยการกองช่าง 
16. นางจารุพันธ์  อุตม์อ่าง ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
17. นายวิโรจน์  เข็มเหล็ก ผอ.โรงเรียน อบจ.เพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 
18. นางชุติมา  ป้องกัน หัวหนา้ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
19. นางกมลวรรณ  นามวงษ์  หัวหน้าฝ่ายนิติการและพาณิชย์ 
20. นายวิชัย  ผดุงนึก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
21. นางวิไลพร  ชะนะภักด์ิ หัวหน้าฝ่ายกิจการสภา 
22. นางกานดา  กีรติกาลกุล หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
23. นางศิริพร  นกแก้ว หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ 
24. นางรัตนา  ศรีวรอรรถานน หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบและพัฒนารายได้  
25. นางสมคิด  แก้วนิมิตร หัวหน้าฝ่ายบัญชี 
26. นางนวรัตน์   แสนนอก หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน 
27. นายชูศักด์ิ  ทารัตน์ หัวหน้าฝ่ายบรรเทาสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม 
28. นายประเทือง   ทองนุ่ม หัวหน้าฝ่ายเครื่องจักรกลและยานพาหนะ 
29. นายอรรณพ  พรหมเศรณ ี หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษาฯ 
30.  นายชนะ  จันทร์เกิน หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ 
31. นางสุจิตรา  เอื้อนยศ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 ว 
32. นางสาวนนธชิา   เหล่าเขตกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
33. นางอรวรรณ  งามนิล เจ้าพนักงานธุรการ 6 
34. นางสิริขวัญ   บิดาทุม  เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 
35. นางบุญสิตา  คํามา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
36. นางนงเยาว์  กิ่งกลาง เจ้าพนักงานธุรการ 4 
37. นายอดิศักด์ิ  พิมพ์พานนท์ เจ้าพนักงานธุรการ 4 
37. นายอาทิตย์  ทวีสวย ช่างไฟฟ้า 

/รายช่ือ... 



 - ๔ - 
รายชื่อหัวหนา้ส่วนราชการประจําจงัหวดั/องคก์รอสิระ/องคก์รเอกชน/องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ /ผู้นาํท้องถิ่น และประชาชนทั่วไป ทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 

1. นางวรวิตา  จันทร์หุ่น พิธีกรรายการ “เพชรบูรณ์ของเรา” 
2. นายนิมิต  สงวนวงศ์ จนท.รายการนครบาลเพชรบูรณ์ 
3. นางกมลทิพย์ ประพันธเทวา จนท.รายการเพชรบูรณ์ของเรา 
4. นายจรุงพงษ์ ไชยมนตรี จนท.รายการเพชรบูรณ์ของเรา 
5. นายกิจจา  วรรณธนาพร จนท.รายการเพชรบูรณ์ของเรา 
6. นายธีรภัทธ์ พึ่งแพง จนท.รายการเพชรบูรณ์ของเรา 
7. นางลาวัลย์  วุฒิสินอักษรา บก.นสพ.อักษรนิวส์ 
8. นายอนุสรณ์  เอมพิณ บก.เพชรบูรณ์ เคเบิลทีวี 
9. นายสุนทร  คงวราม บก.นสพ.มติชน 

10. นายสมชาย คาํพุฒ หน.กองบก.นสพ.ชาวไท 
11. นายพันคํา  เทศประสิทธ์ิ ผู้สื่อข่าว นสพ.ชาติไทย 
12. นายสมชาย  เสาองค์ ผู้สื่อข่าว นสพ. เพ็ชร 
13. นายอารีย์  สีแก้ว ผู้สื่อข่าว นสพ.เอกรัฐ 
14. นายพิษณุ  พรมิตร ผู้สื่อข่าวเพชรบูรณ์เคเบิลทีวี 
15. นายวีรยุทธ  แซ่ฉั่ว ผู้สื่อข่าว นสพ.มวลชน 

 16. นายประวิทย์  ยอดยา ผู้สื่อข่าว นสพ.มวลชน 
17. น.ส.เยาวลักษณ์  ตันหลมิ ผู้สังเกตการณ์ 
18.   นายประเทือง คําพุฒ นายกสมาคมสมาพันธ์สื่อสารมวลชน 
19. ด.ต.ชัยวุฒิ  วงศ์เที่ยง ผบ.หมู่ สภ.พุเตย 
20. ร.ต.ต.เพชร เจริญชัยวุฒิ รอง. สวป.สภ. เมืองเพชรบูรณ์  
21. ร.ต.ต.ชัยประคอง นิลเหล็กเพชร รอง. สวป.สภ. เมืองเพชรบูรณ์ 
22. ร.ต.ต.บุญส่ง อินจัน รอง. สวป.สภ. เมืองเพชรบูรณ์ 

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระการประชุมวิสามัญ  
สภาองค์การบริหารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ์   

ครั้งที่  ๑/๒๕๕5 
วันพุธที่  ๑1 เมษายน  ๒๕๕5  เวลา ๑3.3๐ น. 

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์
 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 

 

ระเบยีบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบ 
1.1  แนะนําสมาชิกสภาฯ เขตเลือกต้ังที่ 1 อ. วิเชียรบุรี ที่ได้รับการเลือกต้ัง 
      แทนตําแหน่งที่ว่าง และกล่าวคําปฏิญาณตน 
1.2 แจ้งการครบวาระของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
1.3 การยื่นแสดงรายการบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่ง        
      ทางการเมือง (สําเนาเอกสารแจกในที่ประชุม) 
 

ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่อง     รับรองรายงานการประชุมครั้งทีแ่ล้ว  
2.1 รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2554  เมื่อวันที่ 
      24 สิงหาคม 2554 จํานวน 31 หน้า  
2.2 รายงานการประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 15,21    
      กันยายน 2554 จํานวน 56 หน้า ได้นําข้อมูลเผยแพร่ผ่ายเครือข่าย    
      Internet ภายใต้ website ช่ือ 0http://www.phetchabunpao.go.th      
      เป็นการล่วงหน้าแล้ว  

 

ระเบยีบวาระที่ ๓   เรื่องทีค่ณะกรรมการสภาฯ พิจารณาแล้วเสร็จ 
๓.๑ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม  
๓.๒ คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
๓.๓ คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา  
3.4 คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอก 
      คลองลํากง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 5 ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่      
      จังหวัดเพชรบูรณ์  

 

ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่อง   เพื่อพิจารณา/หรืออนุมตั ิ
๔.๑ ญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การ           
      บริหารจังหวัด งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555          
      ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      
      (สํานักปลัดฯ,กองแผน,กองช่าง) 
๔.๒ ญัตติ ขอความเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ         
      ตามโครงการเงินกู้ประจําปี 2553 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ        
      การป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
      (กองแผนฯ) 
 

/๔.๓ ญัตติ… 
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๔.๓ ญัตติ  ขอความเห็นชอบกู้เงิน                                                          

4.3.1 เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์  
        ประจําปี พ.ศ. 2555 (สํานักปลัดฯ) 
4.3.2 เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา ขององค์การบริหารส่วน 
        จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี พ.ศ. 2555 (กองการศึกษาฯ) 

4.4 การคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและ    
      มาตรฐานการบริการสาธารณสุข 

 

ระเบยีบวาระที่ ๕ เรื่อง  เพื่อทราบ 
๕.๑ การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน 
      จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
5.2 การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี พ.ศ. 2554 

 

ระเบยีบวาระที่ ๖  เรื่อง    กําหนดสมัยประชุมสามญัสภาฯ 
    6.1 สมัยประชุมสามัญสภาฯ สมัยทีส่อง ประจําปี 2555 
    6.2 สมัยประชุม สามญัสภาฯ สมัยแรก ประจําปี 2556 
 

ระเบยีบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/บันทึกรายงาน... 



 - ๗ - 

 
บันทึกรายงานการประชมุวิสามัญสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบรูณ์   

  ครั้งที่  1  ประจําปี  2555  
วันพุธที่  11  เดือน เมษายน  พ.ศ. 2555  เวลา  13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบรหิารสว่นจังหวัดเพชรบูรณ ์
 
เริ่มประชุมเวลา   ๑3.3๐ น. 
 

เลขานกุารสภาฯ 
(นายชัยวัฒน์  แก้วพกิลุ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
(นายวรโชติ  สุคนธข์จร) 
ประธานสภา อบจ.พช. 
 
 
 
 

     ที่ประชุมพร้อมแล้วนะครับ ได้ตรวจสอบองค์ประชุมแล้วทั้งหมด
มาประชุม 23 ท่าน จากนี้ไป ขอเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยครับ..... 
ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกนัครับ ขอเรียนเชิญ
ท่านสมาชิกนั่งลงครับ... ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เรื่อง เรียกประชุมวิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555 ด้วยฝ่ายบริหาร ได้เสนอข้อ
ราชการเกี่ยวกับกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เสนอ
ให้สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และหรืออนุมัติ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่  4 พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไข
เพิ่มเติม ถึงฉบับที่สอง พ.ศ. 2554 ข้อ 36 (1) เพื่อประโยชน์  
แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด จึงประกาศเรียกประชุมวิสามัญสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจําปี 2555  
มีกําหนด 7 ต้ังแต่วันที่ 5 เมษายน 2555 เป็นต้นไป จึงประกาศ  
มาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555 
ลงช่ือ นายวรโชติ สุคนธ์ขจร ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ครับ จากน้ีไปขอเรียนเชิญท่านรองประธานสภา 
นางสุภาวดี เพ็งธงชัย และนางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ ขึ้นทํา
หน้าที่ช่วยเหลือประธานในที่ประชุมด้วยครับ ขอเรียนทั้งสองท่าน
ด้วยครับ และขออนุญาตท่านประธานสภาได้ดําเนินการเปิดประชุม 
และทําหน้าที่ประธานในที่ประชุมดําเนินการตามระเบียบวาระ  
การประชุมต่อไปครับ กราบเรียนเชิญครับ  
 

     ท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ,ท่านรองนายก, 
ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ทรงเกียรติ
ทุกท่าน,หัวหน้าส่วนข้าราชการ,ผู้เข้าร่วมประชุม,พี่น้องสื่อมวลชน, 
คณะข้าราชการตํารวจ และข้าราชการทุกท่าน วันนี้เราได้เปิดสภา
อีกครั้งหนึ่ง มีความรู้สึกยินดีที่ได้มาทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง 
 
 

/ข้อกฎหมาย... 



 - ๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นายดลิก ประทุมทอง 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทีป่ระชุม: 
 
 
 

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดร่วมกับ
ฝ่ายบริหารและท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกเขต 
เลือกต้ังอีกครั้งหนึ่ง ตามที่ฝ่ายบริหารได้นําเสนอคําร้องขอให้เปิด
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนในด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราให้ดียิ่ง ๆ  
ขึ้นไป บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว ขอเปิดประชุมวิสามัญสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ 1 ประจําปี พ.ศ. 2555  
ณ บัดนี้  
 

     ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
     วันนี้เรามีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
ใหม่หนึ่งท่าน ผมขออนุญาตแนะนําตัวท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ท่านดิลก ประทุมทอง สมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ 1  
อําเภอวิเชียรบุรี  เชิญท่านกล่าวคําปฏิญาณครับ 
 

    ข้าพเจ้านายดิลก ประทุมทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกต้ังที่ 1 อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอปฏิญาณตนในที่ประชุมสภาแห่งนี้ว่า จะรักษาไว้  
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จะซื่อสัตย์  
สุจริตและปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน     
 

    ท่านดิลก ประทุมทอง ก็ได้แนะนําตัวและก็ได้กล่าวคําปฏิญาณ  
ในสภาแห่งนี้แล้ว ท่านเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ อย่างสมความภาคภูมิแล้ว และมีอีกสองตําแหน่ง  
ที่จะแนะนําด้วยความน่ายินดีย่ิง ขออนุญาตแนะนําท่านแรก  
ท่านที่ ปรึกษานายกองค์การบริหารส่ วนจั งหวัด เพชรบู รณ์  
ท่านธีรพร พรพฤฒิพันธ์ุ และอีกท่านหนึ่งเป็นผู้อํานวยการกองช่าง 
คนใหม่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ผู้อํานวยการ
สํารวย เจอะแก่นหอม เรื่องที่สองที่จะแจ้งให้สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับทราบ คือในวันที่ 23 พฤษภาคม 
2555  สมาชิกสภาฯ  ก็จะครบวาระต้องพ้นจากตําแหน่ ง 
เพราะฉะนั้นให้สมาชิกสภาฯทุกท่านได้ยื่นแสดงรายการบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ภายใน 30 วัน 
นับต้ังแต่วันพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งทุกท่านก็จะได้รับเอกสารตามที ่
กองกิจการสภาฯ ได้แจกให้แล้ว ภายใน 30 วัน อย่าลืมนะครับ 
เพราะว่าเป็นเรื่องสําคัญ  
 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  
 

/รายงาน... 



 - ๙ - 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 
 
 
 
มตทิีป่ระชุม: 
 
 
 
 

นางสาวอภิรด ีพรพฤฒพินัธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    รายงานการประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2554  
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 จํานวน 31 หน้า     
 

รับรอง 
 

    รายงานการประชุมวิสามัญสภาฯ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 
15,21 กันยายน 2554 จํานวน 56 หน้า  
 

รับรอง 
 
    ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องที่คณะกรรมการสภาฯพิจารณาแล้วเสร็จ  
    3.1 คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

     เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพ ด้วยคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่ง
ประกอบด้วย 
     ๑. นายเสวก   ศรลัมพ์              ประธานกรรมการ 
     ๒. นายชํานาญ  วันเนือง             กรรมการ 
     ๓. นางสาวจิราพร เทืองน้อย      กรรมการ 
     ๔. นางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ  กรรมการ  
     ๕. นายเอกชัย อาสมาน       กรรมการ 
     ๖. นายสมคิด รินนาศักดิ์     กรรมการ 
     ๗. นางสาวพิมพ์พร พรพฤฒิพันธ์ุ  กรรมการและเลขานุการฯ  
 

     ได้ดําเนินการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๔  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดิฉันนางสาวอภิรดี พรพฤฒิพันธ์ุ ตําแหน่ง 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ  
ต่อสภาฯ ดังนี้   

     ๑. ประชุมในสมัยประชุม   ไม่มี   
     ๒. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน ๑ ครั้ง ดังนี้   
     เป็นการประชุมคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ครั้งที่ 
๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่  11  พฤศจิกายน  ๒๕๕๔ คณะกรรมการ  
ได้ประชุมพิจารณาตรวจรายงานการประชุมสามัญสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒ ประจําปี ๒๕๕๔ 
เมื่อวันพุธที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ และตรวจรายงานการประชุม
วิสามัญสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๑ ประจําปี  
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๕ และวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม 
 

/สภาฯ... 



 - ๑๐ - 
 
 
 
 
 
 

นายธัชพล  ดวงพตัรา 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และที่ประชุมได้มีมติ  
ให้ความเห็นชอบ รายงานการประชุม ดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมา  
เพื่อโปรดทราบ ขอบคุณค่ะ 
 

     3.2 คณะกรรมการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ด้วยคณะกรรมการการศึกษา  
ศาสนา  และวัฒนธรรม สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ประกอบด้วย  
     ๑. นายเกรียงศักด์ิ   พิชิตกวิน ประธานกรรมการ  
     ๒. นายวรโชติ   สุคนธ์ขจร กรรมการ 
     ๓. นางนิภา   เจนจบธรรม กรรมการ 
     ๔. นายธัชพล   ดวงพัตรา กรรมการ 
     ๕. นางสาวธัญญารัตน์  เดชะปิยะมิตร กรรมการ 
     ๖. นางสาวอภิรดี  พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการ 
     ๗. นางสุภาวดี   เพ็งธงชัย                กรรมการและเลขานุการฯ 
     ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ 104  
เสร็จเรียบร้อยแล้วกระผมนายธัชพล ดวงพัตรา ตําแหน่งสมาชิก  
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับมอบหมายจาก  
คณะกรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมต่อสภาฯ ดังนี้  
     ๑. ประชุมในสมัยประชุม   ไม่มี                       

     ๒. ประชุมนอกสมัยประชุม จํานวน ๑  ครั้ง 
     เป็นการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน 
๒๕๕๔ คณะกรรมการได้ประชุมพิจารณาการให้การสนับสนุน
ภารกิจด้านการศึกษาในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้  

     1.โครงการที่จัดหาเครื่องเล่นกลางแจ้งหรือในร่ม มีโรงเรียนที่
ได้รับการสนับสนุน  จํานวน ๓๔๙ โรงเรียน แยกได้ดังนี้      
          เขต ๑ ขอรับการสนับสนุน  จํานวน   ๙๑  โรงเรียน  
          เขต ๒ ขอรับการสนับสนุน  จํานวน ๑๐๕  โรงเรียน 
          เขต ๓ ขอรับการสนับสนุน  จํานวน ๑๕๓  โรงเรียน 
      2.โครงการที่ ๒ โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน (E-Pen)  
มีโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุน จํานวน ๔๐ โรงเรียน ๔ อําเภอ  
แยกได้ดังนี้ 
 ๑. อําเภอบึงสามพัน  จํานวน  ๘  โรงเรียน  
 ๒. อําเภอวิเชียรบุรี  จํานวน ๑๒  โรงเรียน  
 ๓. อําเภอศรีเทพ   จํานวน   ๘  โรงเรียน 
          ๔. อําเภอหนองไผ่  จํานวน ๑๒ โรงเรียน  
     3. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการศึกษาและส่งเสริม 
 

/การเรียน... 
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นายพงษพ์นัธ ์ วิภาจักษณกลุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

การเรียนการสอน ๘ กลุ่มสาระ มีทั้งหมด ๓๕ โรงเรียน  
     4. โครงการการจัดทําศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ ห้อง BSC 
(Basis Science center) มีทั้งหมด ๔ โรงเรียน ดังนี้ 
          ๑. โรงเรียนวังโป่งศึกษา                 
          ๒. โรงเรียนเนินพิทยา  
          ๓. โรงเรียนนาสนุ่น             
          ๔. โรงเรียนบ้านบ่อรัง (ขยายโอกาส) 
    5.โครงการการสนับสนุนกระดานไร้ฝุ่น Green B๐ard ของ
สํานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต ๔๐ มีทั้งหมด ๔ โรงเรียน ดังนี้ 
          ๑. โรงเรียนชนแดนวิทยาคม อําเภอชนแดน  
          ๒. โรงเรียนดงขุยวิทยาคม  อําเภอชนแดน   
          ๓. โรงเรียนวังโป่งพิทยาคม อําเภอวังโป่ง  
          ๔. โรงเรียนวังโป่งศึกษา  อําเภอวังโป่ง 
     6.โครงการการเสริมจินตนาการ สมรรถภาพและพัฒนาทักษะ
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการนี้ยังไม่สามารถดําเนินการได้ 
เนื่องจากไม่มีโรงเรียนที่เสนอขอรับการสนับสนุนมา รายละเอียด
ตามเอกสารที่ได้ส่งให้ท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
  

     3.3 คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา  
     

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านนายก และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน ด้วยคณะกรรมการ การท่องเที่ยวและกีฬาสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประกอบด้วย  
     1. นางสาวเทียนทอง ทองใจสด         ประธานกรรมการ 
     ๒. นายสมคิด   รินนาศักด์ิ           กรรมการ 
     ๓. นายอบ   แสงนก                       กรรมการ 
     ๔. นางสาวจันทนา   วัฒนกิตานนท์ กรรมการ 
     5. นางสาวจิราพร   เทืองน้อย กรรมการ 
     6. นางสาวอภิรดี   พรพฤฒิพันธ์ุ กรรมการ 
      7.นายพงษ์พันธ์   วิภาจักษณกุล กรรมการและเลขานุการ 

 
 

     ซึ่ งได้รับมอบหมายจากสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ให้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อพิจารณาเลือกประธาน  
คณะกรรมการฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับ
การประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๔ คณะกรรมการสภา
ท้องถิ่น มีหน้าที่กระทํากิจการหรือพิจารณาสอบสวนเรื่องใด ๆ อัน
อยู่ในกิจการของสภาท้องถิ่น แล้วรายงาน   ต่อสภาท้องถิ่น กระผม
นายพงษ์พันธ์ วิภาจักษณกุล ตําแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ในฐานะที่ ไ ด้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการฯ ขอรายงานผลการประชุมคณะกรรมการฯ ดังนี้  

/ตามที่... 
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นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 

รองปลดัฯ อบจ.พช. 
นายชาติชัย  สาลีผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ตามที่คณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา สภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการในคราวประชุม 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่  ๒๘ กันยายน  255๔  ณ ห้องประชุม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ได้มีการเลือกประธาน
คณะกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาแทนตําแหน่งที่ ว่างโดยมีมติ
เห็นชอบเป็นเอกฉันท์เลือก นางสาวเทียนทอง ทองใจสด เป็น
ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยวและกีฬา และที่ประชุมเสนอจัด
โครงการทัศนศึกษาดูการบริหารจัดการ ด้านวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดชายแดนอีสาน ประชุมในสมัยประชุม ไม่มี  
จึงนําเรียนเสนอรายงานสภาฯ มาเพื่อทราบ 
 

     3.4 คณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
โครงการขุดลอกคลองลํากงหมู่ที่ 4, หมู่ที่ 12, หมู่ที่  5 ตําบล 
ท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์  
 

    กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักด์ิ 
พิ ชิตก วิน  สมาชิ กจาก อํา เภอ วิ เชี ย รบุ รี  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงโครงการขุดลอกคลองลํากงฯ 
ขออนุญาตท่านประธานสภาให้นายชาติชัย สาลีผล เลขานุการ
คณะกรรมการ เป็นผู้รายงานสภาฯถึงผลการพิจารณาข้อเท็จจริง   
      

    ด้วยคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
โครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ 4, หมู่ที่ 12, หมู่ที่ 5  ตําบล 
ท่าแดง  อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  ประกอบด้วย 
     1. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน         ประธานกรรมการ 
     2. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย        กรรมการ 
     3. นางจิตรา ปาทาน                   กรรมการ 
     4. นายพงศ์พล แสนนอก        กรรมการ 
     5. นายสํารวย  เจอะแก่นหอม        กรรมการ 
     6. นายชาติชัย  สาลีผล                กรรมการและเลขานุการฯ 
     ได้ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่อันอยู่ในกิจการของสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 ข้อ 104  
เสร็จเรียบร้อยแล้ว กระผม นายชาติชัย  สาลีผล  ตําแหน่ง 
เลขานุการคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
โครงการขุดลอกคลองลํากงฯ  ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการฯ  
ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวข้างต้น ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้ 
     ๑๑ ส.ค. ๕๔ นายเอกชัย อาสมาน ส.อบจ.พช. เขต ๔ อ.หนองไผ่ 
สอบถามต่อสภาฯ กรณี โครงการขุดลอกคลองลํากง ม.๔, ม.๑๒,  
ม.๕ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่  ในคราวประชุมสามัญสภาฯ สมัยที่สอง 

/ครั้งที่ 1/2554... 
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ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔  เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๕๔  
     ๒๔ ส.ค. ๕๔ - นายเอกชัย อาสมาน ได้สอบถามความคืบหน้า
กรณีโครงการดังกล่าว ในการประชุมสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔  
เมื่อวันที่ ๒๔ ส.ค. ๕๔ 
- สภาฯ มีมติแต่งต้ังคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง กรณีโครงการขุดลอกคลองลํากง ม.๔, ม.๑๒, ม.๕ 
ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ ประกอบด้วย  
     ๑. นายเกรียงศักด์ิ  พิชิตกวิน    ส.อบจ.พช.เขต ๓ อ.วิเชียรบุรี 
     ๒. นางสุภาวดี  เพ็งธงชัย         ส.อบจ.พช.เขต ๑ อ.หล่มเก่า 
     ๓. นางจิตรา  ปาทาน             ส.อบจ.พช.เขต ๑ อ.หนองไผ่ 
     ๔. นายพงศ์พล  แสนนอก        หน.สป.อบจ.พช. 
     ๕. นายสํารวย  เจอะแก่นหอม   นบห.ช่าง ๗ อบจ.พช. 
     ๖. นายสมศักด์ิ  อนรรฆพันธ์     รองนายก อบจ.พช. 
     ๗. นายชาติชัย  สาลีผล          รองปลัด อบจ.พช. 
     ๒๙ ส.ค. ๕๔ นายสมศักด์ิ  อนรรฆพันธ์  ยื่นหนังสือลาออกจาก
การเป็นคณะกรรมการวิสามัญฯต่อประธานสภาฯ มีผลให้สิ้นสุดการ
เป็นคณะกรรมการวิสามัญฯ  
     ๕ ก.ย. ๕๔ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ประชุมครั้งที่ ๑/๕๔ 
ห้องประชุม อบจ.ช้ัน ๒ มติที่ประชุม  

- เลือก นายเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน เป็นประธานคณะกรรมการฯ   
และเลือกนายชาติชัย  สาลีผล เป็นเลขานุการคณะกรรมการฯ 

- ให้ขออนุมัติสภาฯ เพื่อดําเนินการนอกสมัยประชุม ตาม 
ระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๘  
ข้อ ๑๑๑ 

- เชิญ นายเอกชัย  อาสมาน ส.อบจ.พช.เขต ๔ อ.หนองไผ่  
เพื่อยืนยันถ้อยคําที่ได้สอบถามต่อสภาฯ 
     15 ก.ย. 54 การประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจําปี 
2554 ระเบียบวาระที่ 5 ที่ประชุมมีมติให้คณะกรรมการวิสามัญ 
ดําเนินการนอกสมัยประชุมได้ 
     ๒๑ ก.ย. ๕๔ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ประชุมครั้งที่ ๒/5๔ 
ห้องประชุม อบจ.ช้ัน ๒   สรุปผลการประชุม 
     - นายเอกชัย  อาสมาน  ได้ยืนยันถ้อยคําตามที่ได้สอบถามใน 
การประชุมสามัญ ทั้งสองครั้ง และได้ให้การว่า ไม่เคยรู้จักกับ หจก.
เอกไพศาลก่อสร้าง แต่อย่างใด 

- กําหนดแนวทางการดําเนินการของคณะกรรมการฯ 
๑. เชิญ จนท.ผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล 
๒. เชิญ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง (ผู้รับจ้าง) มาเพื่อยืนยัน 

ข้อร้องเรียน 
๓ . เชิญ นายก อบต .ท่าแดง อ .หนองไผ่ มาให้ข้อมูล 
 

/4.เชิญ ผญบ... 
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๔. เชิญ ผญบ.หมู่ ๔, ๕ และ ๑๒ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่       
มาให้ข้อมูล 
          ๕. ขอรับเอกสารโครงการขุดลอกคลองลํากง จากกรม  
ทรัพยากรน้ํา 
     ๕ ต.ค. ๕๔ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ประชุมครั้งที่  
๓/๕๔ ห้องประชุม อบจ.ช้ัน ๒  คณะกรรมการเชิญผู้เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย ผญบ. หมู่ ๔, ๕ และ ๑๒ ต.ท่าแดง,  นายกอบต.  
ท่าแดง เพื่อสอบถามข้อมูล และเชิญ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง  
เพื่อยืนยันข้อร้องเรียน สรุปผลการประชุม 
     ๑. นางถนอม  คุณแก้วอ้อม ผญบ. ม.๔ ต.ท่าแดง  ให้ถ้อยคําว่า 
ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ไม่เคยเห็นหน่วยงานใดเข้าไปดําเนินการใน
พื้นที่ ม.๔ บ้านท่าเยี่ยม ต.ท่าแดง  แต่อย่างใด 
     ๒. นายสุด  วีระขันคํา ผญบ. ม.๕ ต.ท่าแดง ให้ถ้อยคําว่า  
กรมทรัพยากรน้ํา ได้เข้าไปดําเนินการขุดลอกคลองลํากง ขณะนี้
ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีป้ายโครงการติดต้ังอยู่ สามารถ
ตรวจสอบได้ 
     ๓. นายนรัส  ตรีสูน  ผญบ. ม.๑๒ ต.ท่าแดง ให้ถ้อยคําว่า 
          ๓.๑ โครงการขุดลอกคลองลํากง เป็นการดําเนินการของ
กรมทรัพยากรน้ํา โดยได้รับการประสานจาก นายก อบต.ท่าแดง 
ให้ไปช้ีจุดดําเนินการเนื่องจากเป็นเขตพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
          ๓.๒ การดําเนินการโครงการต่างๆ ที่อยู่ ในเขตพื้นที่ที่
รับผิดชอบ จะได้รับการประสานงานจาก นายก อบต.ท่าแดง ทุกครั้ง 
          ๓.๓ ขณะนี้โครงการขุดลอกคลองลํากง ซึ่งมีระยะทาง 
๓,๐๐๐ ม. ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกรมทรัพยากรน้ํา 
โดยมีป้ายโครงการติดต้ังอยู่ 
          ๓.๔ ไม่ได้พบ และไม่ทราบว่า นายเอกชัย อาสมาน ส.อบจ.
เข้ามาในพื้นที่ หรือตรวจสอบ หรือประสานงานเกี่ยวกับการขุดลอก
คลองลํากง แต่อย่างใด 
     ๔. นายเสกสรร  นวลชม  นายก อบต.ท่าแดง ให้ถ้อยคําว่า 
          ๔.๑ ในปี งปม. ๒๕๕๔ อบต.ท่าแดง ได้รับการสนับสนุน  
งปม.จากกรมทรัพยากรน้ํา เพื่อขุดลอกคลองลํากง ระยะทางยาว 
๓,๐๐๐ ม. ขณะนี้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 
          ๔ .๒  ยืนยัน ว่า  ไม่ เคยของบประมาณจาก  อบจ .พช  
โดยผ่าน นายเอกชัย อาสมาน และไม่เคยเห็นนายเอกชัยฯ มาติดต่อ
ประสานงานเกี่ยวกับการเข้าดําเนินการขุดลอกคลองลํากง  
แต่อย่างใด 
          ๔.๓ เคยเห็น เจ้าหน้าที่ อบจ.พช. เข้าไปสํารวจเฉพาะ
โครงการคลองกรวด ม.๑, ๓ ต.ท่าแดง ในช่วงที่รับตําแหน่งใหม่ 
     ๕. ได้เชิญ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง เพื่อให้ข้อมูลตาม นส.ที่ พช 
๕๑๐๐๒.๑.๒/๘๔ ลว. ๒๓ ก.ย. ๕๔  แต่หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง 
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มิได้มาให้ข้อมูล แต่ได้ส่งหนังสือแจ้งเลื่อนการมาให้ข้อมูล พร้อมกับ
ได้ส่งเอกสารมาเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา ประกอบด้วย  
          ๕.๑ สําเนาสัญญาจ้าง                     ๑  ชุด 
          ๕.๒ สําเนาทะเบยีนห้าง                  ๑  ชุด 
          ๕.๓ สําเนาหนังสือแจ้งเข้าดําเนินการ   ๑  ชุด 
          ๕.๔ สําเนาหนังสือส่งงาน                 ๑  ชุด 
          ๕.๕ สําเนาหนังสือแจ้งหนี้                ๑  ชุด 
          ๕.๖ รูปถ่าย                                 ๑  ชุด 
     ๑0 ต.ค. ๕๔ การขออนุญาตขยายเวลาดําเนินการนอกสมัย
ประชุม ตามระเบียบ มท.ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมฯ พ.ศ.2547 
และแก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2554 ข้อ 111 และ ข้อ 116 

- 6 ต.ค. 54   เลขาคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอประธาน
คณะกรรมการวิสามัญฯ เพื่อขอขยายเวลา เนื่องจากได้มีการประชุม
นอกสมัยประชุม ครบจํานวน 3 ครั้ง แต่ภารกิจยังไม่เสร็จสิ้น จึงมี
ความจําเป็นต้องขอขยายเวลา 

- 7 ต.ค. 54  ประธานคณะกรรมการวิสามัญฯ เสนอ
ประธานสภา อบจ .พช . ขออนุมัติขยายเวลานอกสมัยประชุม  
ตาม นส. ที่พช.51002.1.2/100 ลว. 7 ต.ค. 54 

- 10 ต.ค. 54  ประธานสภาฯ อนุญาตให้ดําเนินการขยายเวลา
ได้ตามที่เสนอ 
     ๑๒ ต.ค. ๕๔ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ประชุมครั้งที่  
๔/๕๔ ห้องประชุม อบจ.ช้ัน ๒ คณะกรรมการฯ เชิญเจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง (ของ อบจ.) ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุ ช่างควบคุม
งาน และคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง สรุปได้ดังนี้ 

1. น.ส.ยุพาภรณ์  บุญนะ จนท.พัสดุ ๑ ให้ถ้อยคําว่า 
๑.๑ ได้จัดทําประกาศสอบราคาตามระเบียบ ตามเอกสาร 

สอบราคาที่ ๒๒๐/๕๔ ลว. ๓๑ ม.ค. ๕๔ และมีการระบุรายละเอียด
ของโครงการไว้ชัดเจน 
          ๑.๒ ได้แจ้ง หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง ผู้เสนอราคาต่ําสุดมา
ทําสัญญาจ้าง กับ อบจ.พช. ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๒๐/๒๕๕๔ ลว. 
๓๐ มี.ค. ๕๔ 
          ๑.๓ ได้รับหนังสือส่งงานของ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง  
จาก นายเอกชัย อาสมาน โดยไม่ได้ลงวันที่  มีการลงรับหนังสือจาก
ทะเบียนรับกลาง ลงวันที่ ๔ พ.ค. ๕๔ 

2.นายประสิทธ์ิ มาอ่อน ช่างควบคุมงาน ให้ถ้อยคําว่า 
๒.๑ เมื่อ ๖ เม.ย. ๕๔ ได้รับการประสานจาก นายเอกชัย 

อาสมาน เพื่อนัดหมายเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ โครงการขุดลอก  
คลองลํากง และวันที่ ๗ เม.ย. ๕๔  ได้เข้าตรวจสอบพื้นที่โครงการ 
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ร่วมกับตัวแทนผู้รับจ้าง พบว่า  มีหน่วยงานอื่นเข้าดําเนินการตรงจุด 
ที่ผู้รับจ้างจะเข้าทํางาน พร้อมทั้งได้แจ้งให้ผู้รับจ้างชะลอการเข้า
ดําเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะตรวจสอบพื้นที่แล้วเสร็จ และจะแจ้ง  
ให้ทราบภายหลัง 
          ๒ .๒ ได้ประสานงาน กับ อบต .ท่าแดง เกี่ยวกับพ้ืนที่
โครงการ พบว่า โครงการดังกล่าวทับซ้อนกับงบภัยแล้งของจังหวัด
เพชรบูรณ์ และกรมทรัพยากรน้ํา (จังหวัดสระบุรี) พร้อมทั้ง
ประสานงานขอเอกสารโครงการฯ เพิ่มเติมจากกรมทรัพยากรน้ํา 
          ๒.๓ ยืนยันว่า ไม่เคยชี้จุดให้ผู้รับจ้างเข้าดําเนินการคลอง  
ลํากงแต่อย่างใด 
          ๒.๔ ได้แจ้งนายเอกชัย  อาสมาน ทางโทรศัพท์ว่าโครงการ
ดังกล่าว เกิดการทับซ้อน ทั้ง ๒ ตอน ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอ
เอกสารต่อผู้บังคับบัญชาและตรวจสอบหาข้อมูลพ้ืนที่โครงการเพื่อ
แก้ไขปัญหาการทับซ้อนของโครงการเสนอผู้ว่าจ้าง ต่อไป 

3. นายประเทือง  ทองนุ่ม  ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง  
ให้ถ้อยคําว่า 

๓.๑ เมื่อ ๒๒ เม.ย. ๕๔ ได้รับการประสานงานจาก      
นายเอกชัย  อาสมาน ให้ไปตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวฯ  
และวันที่ ๒๕ เม.ย. ๕๔ ได้สอบถามผลการดําเนินการโครงการจาก 
ช่างควบคุมงาน ได้ทราบข้อมูลว่า พื้นที่การดําเนินโครงการทับซ้อน
กับหน่วยงานอื่น 
          ๓.๒ ได้เข้าพ้ืนที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง พร้อมกับช่างควบคุม
งานบว่า  พื้นที่การดําเนินงานโครงการ  ไ ด้มีหน่วยงานกรม  
ทรัพยากรน้ํา จ.สระบุรี เข้าดําเนินการจนแล้วเสร็จ พร้อมทั้งมีป้าย
โครงการแจ้งอยู่ 
          ๓.๓ ได้แนะนํา นายประสิทธ์ิ มาอ่อน ช่างควบคุมงาน 
ดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง พร้อมหลักฐาน เอกสาร
รายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนําเสนอผู้บริหารต่อไป 
          ๓ .๔  จ าก เ ห ตุ ผ ล ดั ง ก ล่ า ว ข้ า ง ต้ น  จึ ง เ ป็ น เ ห ตุ ใ ห้
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ไม่สามารถตรวจรับงานจ้างตาม  
ที่ผู้รับจ้างร้องขอได้ 
     ๔ .  ไ ด้ เชิญ  หจก . เอกไพศาลก่อสร้ า ง  เพื่ อ ให้ ข้ อมู ล ต่อ
คณะกรรมการเป็นครั้ งที่  ๒  ตามหนั งสือ  ด่วนที่ สุ ด  ที่  พช 
๕๑๐๐๒.๑.๒/๙๘ ลว. ๗ ต.ค. ๕๔ แต่ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง  
ไม่ได้มาให้ข้อมูล แต่ได้แจ้งเลื่อนการมาให้ข้อมูลเป็นหนังสือ  
     ๑ ก.พ. ๕๕ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งที่ ๑/๕๕  
เมื่อ  ๑ ก.พ.๕๕  ห้องประชุม อบต.ท่าแดง สรุปผลการประชุมดังนี้ 

1. คณะกรรมการฯ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ เดินทางไปดูจุดที่ต้ัง 
โครงการ โดยการนําช้ีจุดของ นายก อบต.ท่าแดง ผญบ.ม.๔ , ๕ 
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และ ๑๒ ต.ท่าแดง และพบป้าย โครงการของกรมทรัพยากรน้ํา 
ต้ังอยู่ในเขตพื้นที่ ม.๑๒ จํานวน ๑ ป้าย และ หมู่ ๕ จํานวน ๑ ป้าย 
รวม ๒ ป้าย  
     2. คณะกรรมการฯ มีมติแต่งต้ังคณะทํางานเพื่อหาข้อมูล
เพิ่มเติม ประกอบด้วย 

๒.๑ นายพงศ์พล  แสนนอก        หน.สป.อบจ.พช 
๒.๒ นายบรรเทิง  สิงห์สถิตย์       ผอ.กองกิจการสภาฯ 
๒.๓ นายสํารวย  เจอะแก่นหอม   หน.ฝ่ายก่อสร้างและ      
                                         ซ่อมบํารุง  
๒.๔ นายอนันต์  แสงจันทร์         นิติกร ๕ 

     โดยให้คณะทํางานลงพื้นที่ ร่ วมกับช่างควบคุมงาน  และ
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง นําช้ีจุดที่ต้ังโครงการ 
     3.  ไ ด้ เชิญ  หจก . เอกไพศาลก่อสร้ า ง  เพื่ อ ให้ ข้ อมู ล ต่อ
คณะกรรมการเป็นครั้งที่ 3 ตามหนังสือ ที่ พช ๕๑๐๐๒.๑.๒/17 
ลว. 19 ธ.ค. ๕๔ แต่ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง ไม่ได้มาให้ข้อมูล แต่
ได้ทําหนังสือแจ้งขอเลื่อนการประชุม เนื่องจากติดภารกิจต่างจังหวัด  
     4. นายเอกชัย  อาสมาน  ขอเข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการ
ประชุมครั้งนี้ด้วย  
     6 ก.พ. 55 ประธานกรรมการวิสามัญฯ ได้มีคําสั่ง อบจ.พช. ที่ 
99/2555 เรื่อง แต่งต้ังคณะทํางาน โครงการขุดลอกคลองลํากง 
ม.4, ม.12, ม.5 ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  สั่ง ณ วันที่ 6 
ก.พ. 55 โดยมีผลต้ังแต่วันที่ 3 ก.พ. 55 เป็นต้นไป  
     ๒๙ มี.ค. ๕๕ ประชุมคณะกรรมการวิสามัญฯ ครั้งที่ 2/๕๕  
เมื่อ  29 มี.ค. ๕๕  ห้องประชุม อบจ.ช้ัน ๒ สรุปผลการประชุมดังนี้  
         คณะทํางานฯได้ เ ดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ที่ เป็นที่ ต้ั ง
โครงการฯ โดยการนําช้ีจาก ช่างควบคุมงาน และคณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง ของ อบจ.พช. และดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
จากบุคคล เอกสารที่เกี่ยวข้อง และสภาพแวดล้อม เมื่อ ๑๖ ก.พ.  
๕5  พบว่า  
          ๑. สถานที่ที่เป็นที่ต้ังโครงการ จากจุดเริ่มต้นโครงการฯ 
ของ อบจ. (ตอนที่ ๑)  ถึงจุดสิ้นสุดระยะทางโครงการยาว ๕๐๐ ม. 
เป็นจุดเดียวกับ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน
(ภัยแล้ง)ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ช่วงที่ ๒) ยาว ๙๙๖ ม. ซึ่งจังหวัด
เพชรบูรณ์ได้ดําเนินการเสร็จเรียบแล้วต้ังแต่วันที่ ๔ พ.ค.๕๔  
          ๒. สถานที่ที่เป็นที่ต้ังโครงการ จากจุดเริ่มต้นโครงการฯ  
ของ อบจ.(ตอนที่๒) ถึงจุดสิ้นสุดระยะทางโครงการยาว  ๙๕๐ ม.  
เป็นจุดเดียวกับ โครงการของกรมทรัพยากรน้ํา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ํา
ได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๒ พ.ค. ๕๔  
          ๓. นายกิติพงศ์ เทพยุหะ ช่างควบคุมงาน และนายวีระวัฒน์ 
วัฒนวงศ์พฤกษ์ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง  ทั้งสองท่านให้ 

/ถ้อยคํา... 



 - ๑๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ้อยคําว่า  เกี่ยวข้องกับโครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ําคลองลํากง 
หมู่ ๕ (ช่วงที่ ๑,๒) และหมู่ ๑๒ (ช่วงที่ ๓) ในฐานะช่างควบคุมงาน
และประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามคําสั่ง จว.พช.ที่ ๕๑๘/
๒๕๕๔ ลว. ๗ เม.ย. ๕๔ ซึ่งได้รับงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัย
พิบัติ (ภัยแล้ง) จากวงเงินทดรองราชการในอํานาจของ ผวจ.พช.  
โดยเริ่มดําเนินการขุดเมื่อ ๘ เม.ย. ๕๔ งานแล้วเสร็จเมื่อ ๔ พ.ค. 
๕๔ คณะกรรมการวิสามัญฯ  ได้ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
โครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ ๔,หมู่ที่ ๑๒,หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าแดง  
อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์  ดังนี้ 
          ๑. สัญญาจ้างของ อบจ.พช. เลขที่ ๓๖/๒๕๕๔  ลว. ๓๐ 
มี.ค.๕๔  โครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๒ ,หมู่ที่ ๕  
ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มสัญญาวันที่ ๓๐ มี.ค. ๕๔  
สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๘ ก.ค. ๕๔ โดยมีแผนที่จุดที่ ต้ังโครงการที่ 
อบจ.พช.กําหนดเป็นเอกสารแนบท้ายสัญญาฯ 
          ๒. สัญญาจ้างของกรมทรัพยากรน้ํา เลขที่ ๑๑๙/๕๔ ลว. 
๑๑ ก.พ. ๕๔ โครงการฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองลํากง หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแดง 
อ. หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๒ ก.พ. ๕๔ งานแล้ว
เสร็จเมื่อ ๒ พ.ค. ๕๔ 
        ๓. สัญญาจ้างของจังหวัดเพชรบูรณ์ (งบภัยแล้ง) เลขที่ ๓๖/
๕๔ ลว. ๘ เม.ย. ๕๔  โครงการเปิดทางน้ํา หมู่ที่ ๕ (ช่วงตอนที่ ๑) ,
หมู่ที่ ๕ (ช่วงตอนที่ ๒), หมู่ที่ ๑๒ (ช่วงตอนที่ ๓) ต.ท่าแดง  
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ งานแล้วเสร็จเมื่อ ๔ พ.ค. ๕๔  ตรวจรับงาน
เมื่อ ๖ พ.ค. ๕๔ 
         ๔. บันทึกการให้ถ้อยคําของ นายวีระวัฒน์  วัฒนวงศ์พฤกษ์ 
ปลัดอําเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์  ลว. 
๒๐ ก.พ. ๕๕  และบันทึกการให้ถ้อยคําของ นายกิติพงศ์ เทพยุหะ 
ช่างควบคุมงานโครงการการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง)  
อ .หนองไผ่   ลว .  ๑๖  ก .พ .  ๕๕   ให้ถ้อยคําสอดคล้องกันว่า  
เกี่ยวข้องกับโครงการขุดลอกคลองเปิดทางน้ําคลองลํากง หมู่ที่ ๕ 
( ช่วงที่  ๑ ,๒  )  และหมู่ที่  ๑๒  ( ช่ วงที่  ๓ )  ในฐานะประธาน
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ตามคําสั่ง จ.พช.ที่ ๕๑๘/๕๔ ลว. ๗ 
เม .ย .  ๕๔ โครงการดังกล่าวได้รับเงินงบประมาณช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) จากวงเงินทดรองราชการในอํานาจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เริ่มดําเนินการเมื่อ ๘ เม.ย. ๕๔  
งานแล้วเสร็จเมื่อ ๔ พ.ค. ๕๔ 
          5. ภาพป้ายโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองลํากง หมู่ที่ ๕
หมู่ที่ ๑๒ ต.ท่าแดง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ของกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          6. ภาพถ่ายการนําช้ีจุดก่อสร้าง โดย นายก อบต.ท่าแดง 
 

/ผู้ใหญ่บ้าน... 



 - ๑๙ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๑๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการ
วิสามัญฯ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง  เมื่อ ๑ ก.พ. ๕๕  
ได้ดําเนินการชี้จุด  ๒ จุด  
           จุดที่ ๑  คลองลํากง บริเวณหมู่ ๔ เช่ือมหมู่ ๑๒  ต.ท่าแดง  
อ.หนองไผ่  จ.เพชรบูรณ์ บริเวณบ้านราษฎร หมู่ ๑๒ บ้านเลขที่ 
๑๘๒  มีป้ายสีน้ําเงิน ช่ือ โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ํา คลองลํากง 
หมู่ที่ ๑๒ ก่อสร้างเมื่อวันที่ 2 พ.ค.54 ของกรมทรัพยากรน้ํา 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           จดุที่ ๒  คลองลํากง บริเวณหมู่ ๕ เช่ือมหมู่ ๑๒  ต.ท่าแดง 
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ บริเวณการตั้งป้าย คันคลองที่ต้ังป้าย ถูกน้ํา
ซัดคันคลอง ป้ายโครงการจึงล้มลง พบป้ายสีน้ําเงิน ช่ือโครงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ําคลองลํากง หมู่ที่ ๕-๑๒ ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ 
๑๒ ก.พ. ๕๓ ของกรมทรัพยากรน้ํา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
          7. ภาพถ่ายการนําช้ีจุดก่อสร้าง โดยช่างควบคุมงาน และ
ประธานกรรมการตรวจรับงานจ้าง โครงการขุดลอกคลองลํากง  
หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑2, หมู่ที่ ๕  และคณะทํางานของคณะกรรมการ
วิสามัญเพื่อพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ อบจ.พช. เมื่อ ๑๖  
ก.พ.๕๕ 
          8. ได้มีหนังสือเชิญ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง มาให้ข้อมูล
จํานวน  3 ครั้ง  แต่ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง ไม่ได้มาให้ข้อมูลหรือ
มอบหมายผู้แทนมาให้ข้อมูลแต่อย่างใด แต่ได้ทําหนังสือแจ้งเหตุผล
ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุได้ทุกครั้ง   

 ข้อสรุป คณะกรรมการวิสามัญฯ ได้พิจารณาจากเอกสาร 
หลั กฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งหมด  พิ จารณาจากคํ า ให้ ก ารของ
บุคคลภายนอก  พิจารณาจากคําให้การของช่างควบคุมงาน และ
คณะกรรมการ ตรวจรับงานจ้าง และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งได้ให้
การสอดคล้องกันว่า ไม่มีผู้ใดพบเห็น และไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า หจก.
เอกไพศาลก่อสร้าง เข้าไปดําเนินการขุดลอกคลองลํากงฯ ทั้งสอง
ตอนแต่อย่างใด ประกอบกับรายงานผลการนําช้ีจุดของคณะทํางานฯ 
ได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการฯ ว่า               
           1. จุดเริ่มต้นโครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑2, 
หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าแดง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
(ตอนที่ ๑) ถึง จุดสิ้นสุดโครงการยาว ๕๐๐ ม. นั้น เป็นจุดเดียวกับ 
โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิ บั ติ  กรณีฉุก เฉิน ( ภัยแล้ ง )  
ของจังหวัดเพชรบูรณ์ (ช่วงที่๒) ยาว ๙๙๖ ม. จังหวัดเพชรบูรณ์  
ได้ดําเนินการขุดลอกคลองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต้ังแต่วันที่ ๔ 
พฤษภาคม ๒๕๕๔   
         ๒. จุดเริ่มต้นโครงการขุดลอกคลองลํากง หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑2, 
หมู่ที่ ๕ ตําบลท่าแดง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  

/(ตอนที่ 2)... 



 - ๒๐ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 

นายเอกชัย  อาสมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ตอนที่ ๒) ถึง จุดสิ้นสุดโครงการยาว ๙๕๐ ม. นั้น  เป็นจุดเดียวกับ 
โครงการทรัพยากรน้ํา ซึ่งกรมทรัพยากรน้ําได้ดําเนินการขุดเสร็จแล้ว 
ต้ังแต่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ จึงมีความเห็นว่า  หจก.เอกไพศาล
ก่อสร้าง ไม่ได้ดําเนินการขุดลอกคลองลํากงฯ ทั้งสองตอนแต่อย่างใด 
จึงนําเรียนต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
ดําเนินการดังนี้ 
 1. นําเสนอฝ่ายบริหารเพื่อพิจารณาดําเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 2. กรณีนายเอกชัย  อาสมาน  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขต 4 อําเภอหนองไผ่ นําเรื่อง
ร้องเรียนของ หจก.เอกไพศาลก่อสร้างมาร้องเรียนต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ถึง  2 ครั้ง และได้ยืนยันว่า ไม่รู้จัก
กับ หจก.เอกไพศาลก่อสร้าง นั้น  เป็นการกระทําที่ไม่ถูกต้องและ  
ไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง   
 

   ขอบคุณท่านชาติชัย สาลีผล ในฐานะคณะกรรมการฯ เชิญ
ท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมานครับ 
 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับ ตลอดจนท่านสมาชิกผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน ผมส.อบจ.เอกชัย อาสมาน เมื่อสักครู่นี้มี ช่ือถูก
พาดพิง ผมนั่งฟังรายงานของคณะกรรมการวิสามัญเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ เมื่อสักครู่นี้ ผมคิดว่าคณะกรรมการวิสามัญตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงฯ ชุดนี้ ท่านหลงประเด็นแล้วครับ ประเด็นที่สําคัญ ที่ผม
เป็นผู้ต้ังกระทู้ถามในฐานะเป็นตําแหน่งตัวแทนของประชาชน ที่
ได้รับความเดือดร้อนในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของกระผมนี้ ในกรณีขุด
ลอกคลองลํากงฯ มีสาระสําคัญ มีอยู่สองเรื่อง เรื่องแรกอบจ. ได้ทํา
สัญญาจ้างกับผู้รับจ้างแล้วปล่อยให้หน่วยงานอ่ืนมาทํางานทับซ้อน
ได้อย่างไร ผมมีข้อสังเกตอยู่นิดหนึ่ง ขออนุญาตเรียนถามดังนี้ ก่อน
เซ็นต์สัญญาจ้าง อบจ.จะต้องมีการสํารวจออกแบบ เขียนแบบ
ประมาณราคา ขอใช้พื้นที่กับอบต.ท่าแดง แล้วก็ต้องได้รับอนุญาต
จาก อบต.ท่าแดง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอโครงการเพื่อให้สภาฯ
ลงมติเห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติบังคับใช้เป็นข้อกฎหมาย ประเด็นนี้ 
อบจ.น่าจะมีการวางแผนล่วงหน้าอย่างน้อยน่าจะเป็นปี แล้วปล่อย
ให้หน่วยงานอื่นมาทับซ้อนโครงการของอบจ.ได้อย่างไร ใครจะเป็น
ผู้รับผิดชอบในความเสียหายครั้งนี้  2.อบจ.แต่งต้ังคณะกรรมการ
ฝ่ายต่าง ๆ ทําหน้าที่ ได้ผู้รับจ้างทําสัญญา ผู้รับจ้างเข้าทํางาน ซึ่ง
ผู้รับจ้างได้บอกกับผมว่าได้ประสานงานกับช่างควบคุมงานของ อบจ. 
แต่ไม่ได้รับการสนองตอบ ปล่อยปะละเลย ทําให้เสียเวลาในการ 
ทํางานของผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างได้เข้าทําสัญญา เข้าทํางานเป็นไปตาม
ระเบียบสัญญาจ้าง จนกระทั่งระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปนาน 
 

/พอสมควร... 
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ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 

นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พอสมควร ก็ได้รับหนังสือแจ้งจาก อบจ. เพชรบูรณ์ ว่า โครงการ  
ขุดลอกคลองลํากงฯ มีหน่วยงานอื่นเข้ามาทํางานทับและซ้อน กับ
โครงการของอบจ. โครงการขุดลอกคลองลํากงฯ ข้อสังเกต ช่าง 
ผู้ควบคุมงานทราบชื่อว่า นายประสิทธ์ิ  มาอ่อน เป็นผู้ได้รับการ
แต่งต้ังและรับผิดชอบโดยตรง มีหน้าที่ควบคุมงาน นําช้ีสถานที่
ก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตรวจสอบบันทึกการทํางาน ทุก ๆ วัน 
พร้อมทั้งรายงานเหตุการณ์แวดล้อมว่ามีปัญหาและมีอุปสรรค
อย่างไรทุก ๆ วัน แต่นายประสิทธ์ิ  มาอ่อน ไม่ได้ปฏิบัติงานตามที่
ได้รับการแต่งต้ังและมอบหมายแต่อย่างใด ขอเรียนถามว่า เป็นการ
ละเลยทิ้งหน้าที่ราชการ ปฏิบัติหน้าที่ทําให้หน่วยงานของอบจ.นี้
เสียหายหรือไม่ การปฏิบัติเยี่ยงนี้สมเหตุสมผลหรือไม่ สมควร
อย่างไร ถ้าผิดผมอยากให้ว่าไปตามผิด ผมอยากให้กรณีนี้ยกเป็น
ตัวอย่าง แล้วอย่างที่แจ้งผมมา คณะกรรมการฯบอกว่าเป็นการ
กระทําที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ในกรณีที่ผมยก
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตพื้นที่ที่ผมดูแล เป็นความ
เดือดร้อน ผมเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเขต
เลือกตั้งที่ 4 ที่ผมดูแลอยู่ด้วย ผมจึงนําเรื่องนี้ ผมก็เพียงแค่เป็นนก
ต่อ มาบอกถึงปัญหาให้เข้าสู่สภาฯ จะได้ตอบได้ว่า ปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างไร เพราะฉะนั้นผมขอสรุปเลยนะครับ การปฏิบัติหน้าที่
ของช่าง ปฏิบัติหน้าที่เยี่ยงนี้ควรจะมีคณะกรรมการฯ ตรวจสอบได้
หรือไม่ มีผลเป็นประการใด แจ้งให้ผมทราบด้วย ขอขอบคุณครับ  
      

     ขอบคุณท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมาน เชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ 
พิชิตกวิน ครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานที่เคารพ กระผมเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
จากอําเภอวิเชียรบุรี ในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ  ที่คุณเอกชัย อาสมาน บอกว่า
กรรมการการฯ หลงประเด็นผมว่าคุณเอกชัย อานสมาน นั้นหลง
ประเด็นเอง แล้วก็สับสนในตัวเอง คือพูดไปพูดมาก็ไม่รู้ว่าร้องใน
ประเด็นไหนจริง ๆ แล้วคุณเอกชัย  อาสมาน บอกว่าไม่รู้จักผู้รับจ้าง 
ไม่เคยติดต่อ แต่เอาเรื่องมาพูดเป็นตุเป็นตะ ให้สภาแห่งนี้เสื่อมเสีย
และเสียหายถึงสองครั้ง มีสื่อมวลชนไปออกข่าวทั้งท้องถิ่นและ
ส่วนกลาง วันที่คุณเอกชัย  อาสมาน อภิปรายบอกว่า ผู้รับจ้างเขา
ทํางานแล้วไม่ได้เงิน เพราะว่าคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่ยอม
ตรวจให้ คุณเอกชัย อาสมาน ฟังให้ดีนะครับ รายงานการประชุม 
มีอยู่ วันนั้นคุณพูดว่าช่างปล่อยปะละเลย มันคนละประเด็นแล้ว 
เพราะฉะนั้นเอาให้แน่ ๆ เอาประเด็นไหน คุณก็ไม่รู้จักกับเขา คุณ
ทําไมเช่ือเขาเหลือเกินว่าเขาพูดมาเป็นความจริง แล้วก็พูดหลายครั้ง 
คุณพูดไม่เหมือนเดิมเลย เพราะฉะนั้นที่ผมสอบไปทั้งหมด มัน
ละเอียดมาก เนื่องจากว่าเราไม่เข้าใครออกใคร เราอยากจะรู้ 

/ข้อเท็จ.. 
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ข้อเท็จจริงว่า ใครผิดแน่ ผู้รับจ้างผิด ช่างผิด อบจ.ผิด ก็ลงโทษกันไป
ตามกระบวนการ แต่เราสอบไปสอบมา ไม่มีใครบอกเลยว่าห้าง
หุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง เข้าไปดําเนินการขุดลอกคลอง  
ตามสัญญาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สัญญาไว้ เพราะฉะนั้น
ประเด็นนี้จึงนํามาสู่ เรื่องการหาข้อเท็จจริงว่า ทําหรือไม่ทํา  
คุณเอกชัย  อาสมาน  ทราบหรือเปล่า ว่า ห้างหุ้นส่วนจํากัด  
เอกไพศาลก่อสร้าง เขาส่งหนังสือ ส่งงาน และแจ้งหนี้มาแล้ว  
แสดงว่าเขาทําเสร็จแล้ว แล้วเขาจะมาเบิกเงิน ขณะนี้หนังสือส่งงาน
และแจ้งหนี้อยู่ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดครบครันหมด แต่ว่า 3 
ครั้งที่เราประชุม ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง ไม่เคยมาให้
การสักครั้ ง เดียว สองครั้ งแรกผมเชิญมาที่ อบจ .  ครั้ งที่สาม  
ผมไปประชุมที่  อบต .ท่าแดง  ประชุมในพื้นที่ เลย  ให้ เขามา  
ให้การให้ได้ ปรากฏว่าเขาก็ไม่มาอีก เพราะฉะนั้นผมเรียนว่า  
คุณเอกชัย อาสมาน แน่ใจหรือว่า เรื่องนี้มันเป็นจริงอย่างที่  
เขาบอกมาคุณเอกชัย อาสมาน บอกว่าไม่รู้จักเขาเลย แล้วทําไมเชื่อ 
เอาเรื่องมาพูดจนกระทั่งเอามากล่าวหาว่าช่างไม่ ดําเนินการ  
เขาทําเสร็จแล้ว ไม่ทําการตรวจรับเพื่อเบิกจ่ายให้เขา ช่างเขาก็บอก 
ยืนยันว่าไม่เคยเห็น ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง เข้าไป
ทํางาน แล้วเขาจะเบิกเงินให้ได้อย่างไร เขาจะเซ็นต์ได้อย่างไร ที่คุณ
เอกชัย อาสมาน มาบอกว่ากรรมการฯ หลงประเด็นไปสอบผิด ผม
สอบตามคําร้องเรียนของคุณ ต้ังแต่สองครั้งที่คุณพูดมาคุณพูดอย่าง
นั้น ผมก็สอบตามรายงานการประชุม เขาเอามาให้ผม ผมก็สอบตาม
ประเด็นนั้น แต่เรื่องของช่าง ถ้าหากว่าผู้รับจ้างจะตั้งข้อหาใหม่ 
ข้อหาส่งงานแจ้งหนี้จะว่าอย่างไร เป็นเอกสารเท็จหรือเปล่า  ถ้าไป
ต้ังประเด็นใหม่ว่าช่างละเลยไม่เข้าไปดู ไม่เข้าไปส่งมอบพื้นที่ให้  
ก็แปลว่ายังไม่ได้ทํางานใช่ไหมครับ แล้วทําไมห้างหุ้นส่วนจํากัด  
เอกไพศาลก่อสร้าง มีหนังสือส่งงาน หนังสือแจ้งหนี้ ไม่ลงวันที่ ไม่ลง
เดือน ลงแต่ปีมาด้วย แล้วก็ไม่ยอมมาให้การเพิ่มเติม เพราะฉะนั้น
คุณเอกชัย อาสมาน ท่านจะว่าอย่างไร ท่านกล่าวหาว่าผมหลง
ประเด็น คุณกล่าวหาผมนะครับ หมิ่นประมาทคณะกรรมการฯ คุณ
จะแสดงความรับผิดชอบอย่างไร คุณพูดสองครั้ง สามครั้ง ไม่ตรงกัน
สักเรื่องเลย  คุณนั่นแหละที่หลงประเด็นและสับสนตัวเอง ความจริง
ผมก็ไม่อยากอะไรหรอกครับ เพราะว่าจะหมดวาระแล้ว เหลืออีก
เดือนกว่า ๆ  เรื่องแบบนี้ถ้าเป็นสภาที่อื่นเขาขับออกจากสมาชิกเลย 
เพราะว่าเอาเรื่องเท็จ มาทําให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
เสียหาย คุณก็ทราบส่วนกลางหนังสือพิมพ์ลงกันฉาวโฉ่ไปหมดแล้ว 
คุณจะแก้ตัวอย่างไร เอาอะไรไปแก้ตัว แล้วคุณยังมาบอกว่า
กรรมการฯสับสนอีก คุณเห็นหนังสือเขาหรือเปล่า ว่าเขาร้องเรียน
ประเด็นไหนมา แล้วคุณเอามาพูดบอกว่าส่งงานแล้ว แจ้งหนี้แล้ว 
 

/ทําไม... 
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ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 

นายเอกชัย  อาสมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ทําไมช่างไม่เซ็นต์ตรวจรับให้ เขาจะได้เบิกเงิน กล่าวหาเขาอย่างนั้น 
วันแรก วันสอง คุณกล่าวหาเขาอย่างนั้น วันนี้มาบอกว่าไม่ใช่แบบ
นั้นเสียแล้ว คุณจะยังไง ไหนคุณบอกว่าคุณไม่รู้จักเขา ผมสอบคุณ 
คุณบอกว่าคุณไม่รู้จัก ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง 
นางดวงใจ จินะ ซึ่งมาเซ็นต์สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คุณอย่าหลงประเด็น อย่าสับสนด้วย เพราะฉะนั้นคุณมีประเด็นใหม่
คุณก็ว่ามา เอาให้มันชัดเจนแจ่มใสว่าใครผิด ใครถูก ขอบคุณมากครับ 
 

     ขอบคุณท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน  เชิญท่านส.อบจ. 
เอกชัย อาสมาน  
 

     ขอบคุณท่านประธานครับผม เมื่อสักครู่นี้ผมต้องขออนุญาต  
ท่านสมาชิกผู้อาวุโส ผมไม่ได้หมิ่นประมาท ประเด็นของผมนี้  
ผมก็ช้ีแจงไปแล้วว่า ประเด็นของผมมีแค่สองหัวข้อง่าย ๆ ผมไม่ได้
หลงประเด็นเลย ประเด็นแรก โครงการของ อบจ. เพชรบูรณ์ปล่อย
ให้หน่วยงานอื่นทับและซ้อนได้อย่างไร  ประเด็นที่สอง  ช่าง
ปฏิบัติงานปล่อยปะละเลย  ทําให้เกิดความเสียหายกับอบจ. น่าจะมี
บทลงโทษเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวให้เป็นเยี่ยงอย่าง แล้วถามไป
ถามมาพูดถึงห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง ว่าผมไปรู้จักสนิท
สนมคุ้นเคยประมาณนี้นะครับ ผมช้ีแจงให้อย่างนี้เลยว่า เราเป็น
สมาชิกสภาฯกันทุกคนจําเป็นไหม ต้องรู้จักกับคนทุกคนในพื้นที่ของ
เรามีเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน ถ้าเขาถามก็บอกว่ารู้จัก ถ้าเราไม่
รู้จักเราก็บอกว่าไม่รู้จัก ถ้าเราสนิทเราก็บอกว่าเราสนิท เพราะฉะนั้น
เราจําได้บ้าง จําไม่ได้บ้าง มันต้องมีอยู่แล้ว ถ้าจะอยากรู้ความจริงกัน 
ในสภาฯแห่งนี้ 4 ปี จะครบวาระอยู่แล้ว ผมคิดว่าเรื่องตรงนี้ที่มัน
เกิดขึ้น เรานําเรื่องเสนอปปช. ใหป้ปช. ตรวจสอบดีไหมครับ เท่านั้น
ยังไม่พอนะครับ วันนี้จะครบแล้ว จะหมดวาระแล้ว โครงการต่าง  ๆ 
ถ้าคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ อยากรู้ความจริงไม่ใช่แค่ 
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง แต่วันนี้มีห้างอีกหลาย ๆ ห้าง 
ที่ประมูลงานในอบจ .  เรามาต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหา
ข้อเท็จจริงกันดีไหมครับว่า ห้างมันอยู่ที่ไหน... 
 

     ท่านเอกชัย อาสมาน ขณะนี้เราอยู่ในเรื่องของคลองลํากงฯ  
ท่านปิดไมค์ก่อนครับ เรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมด ท่านร้องเรียนวันนั้น  
ว่าทําไมห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง ไม่ได้รับเงินหลังจาก  
ที่ดําเนินการขุดลอกคลองลํากงฯ แล้วเสร็จ ท่านจําได้ไหมครับ 
ผมถามก่อนครับ เรื่องของเรื่องเกิดจากวันที่ท่านได้ต้ังกระทู้ถามสภา
แห่งนี้ว่าทําไมห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้างดําเนินการขุด
ลอกคลองลํากงฯ แล้วเสร็จ ช่างไม่ตรวจรับ แล้วเบิกเงินไม่ได้ วันนั้น
ท่านตั้งกระทู้ถามในสภาแห่งนี้ สองครั้ง  การประชุมสองครั้ง ท่าน 
 

/ถามทั้งสอง... 
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นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ถามทั้งสองครั้ง หลังจากนั้นมาก็มีการต้ังคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ในกรณีเบิกเงินไม่ได้ของห้างหุ้นส่วนจํากัด 
เอกไพศาลก่อสร้าง จะได้รู้ว่าใครผิด หรือถูก ถูกต้องไหมครับ วันนี้
ท่านหลงประเดน็ ท่านจะเอาวาระ   การประชุมมาดูไหมครับ จะเอา
ไหมครับ ถ้าผิด ถ้าท่านหลงประเด็นจะทําอย่าไร ท่านจะรับผิดชอบ
แบบไหน วันนี้ท่านเลยเถิดไปใหญ่แล้ว วันนี้เราคุยกันเรื่องคลอง 
ลํากงฯ เพราะท่านเป็นคนร้องเรียนมา เราก็ให้ดําเนินการตาม
ขั้นตอนของสภาฯ ตรวจสอบมามีผลแบบนี้ ถูกไหมครับ มีผลออกมา
แบบนี้  ว่าห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง ไม่ได้เข้าไป
ดําเนินการจริง แล้วจะขอเบิกเงินได้อย่างไร นั้นคือข้อร้องเรียนของ
ท่านที่ต้ังกระทู้ถาม วันนั้นท่านไม่ได้ถามเรื่องนี้ วันนั้นท่านไม่ได้ถาม
เกี่ยวกับการทับซ้อนเลย ท่านถามว่าทําไมเบิกเงินไม่ได้นะครับ เชิญ
ท่านเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
 

     เรียนท่านประธานสภาที่ เคารพครับ ผมนายเกรียงศัก ด์ิ  
พิชิตกวิน เพื่อให้มีข้อยุติได้ง่ายขึ้น ขอให้เจ้าหน้าที่ไปเอารายงาน  
การประชุมวันที่ 11 สิงหาคม 2554 กับวันที่ 24 สิงหาคม 2554  
มาดูก่อนครับ ถ้าเอาประเด็นที่คุณต้ังใหม่ก็ต้ังคณะกรรมการฯสอบ
ใหม่ได้ไม่เป็นไร แต่เรื่องที่คุณต้ังกระทู้ถามเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
และวันที่ 24 สิงหาคม 2554 ก็สรุปมาเสร็จแล้ว คุณสงสัยหรือไม่
หรือจะเอาอย่างไร ให้ฝ่ายบริหารรับผิดชอบไป เพราะว่าข้าราชการ
เขามีระเบียบ เขามีกฎกติกามารยาทกันอยู่ เรื่องที่ท่านพูดว่าผู้รับ
จ้างทํางานแล้วไม่ได้เงิน โดยสรุปเอารายงานการประชุมมาดูก่อนว่า 
คุณพูดอะไรบ้างวันนั้น ถ้าคุณพูดประเด็นนี้แสดงว่าผมสอบไม่
ครอบคลุม คุณก็แย้งให้ผมไปสอบใหม่ แต่ถ้าคุณพูดประเด็นเดียวกัน
นี้ คุณต้องรับผิดชอบคําพูดของคุณ วันนี้คุณมาขยายข้อความต่อ 
เพราะฉะนั้นเราจะดูรายงานการประชุม ขอบคุณมากครับ   
 

    ขอบคุณท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน มากครับ เรียนเชิญ  
ท่านนายกครับ  
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ที่เคารพรักทุกท่านครับ วันนี้เด๋ียวจะไม่ได้รดน้ําดําหัวกันนะครับ จะ
ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ปรึกษาใหม่ ท่านธีรพร พรพฤฒิพันธ์ุ  
ที่ได้รับเกียรติจากท่าน เข้ามาดํารงตําแหน่งผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะครับ ท่านที่สองท่านส.อบจ.ดิลก ประทุมทอง  
ซึ่งเป็นสมาชิกใหม่เลือกต้ังแทนสมาชิกเก่าที่ลาออกไป ก็หลายเดือน
แล้ว แต่เพิ่งมีโอกาสเข้ามารายงานตัวต่อที่ประชุม และก็มากล่าว
ปฏิญาณตน ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านส.อบจ.ดิลกด้วยครับ  
 

/อีกท่าน... 
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อีกท่านหนึ่งก็เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นข้าราชการนะครับ ที่ได้รับ
ตําแหน่งที่สูงขึ้นเป็นผู้อํานวยการกองช่าง 8 ท่านสํารวย เจอะแก่นหอม 
เป็นเรื่องน่ายินดีครับ ตอนนี้บรรยากาศเริ่มจะไม่ค่อยดีนะครับ 
ท่านส.อบจ.เอกชัย  อาสมานครับ ในการประชุมครั้งที่แล้ว ท่าน
สอบถามผมในที่ประชุมในประเด็นของเรื่องห้างหุ้นส่วนจํากัด  
เอกไพศาลก่อสร้าง  ทํางานแล้วเสร็จ แต่ไม่สามารถเบิกเงินได้ ซึ่งผม
เองให้ความยุติธรรมกับท่านสมาชิกโดยทัดเทียมกันอยู่แล้วนะครับ 
ท่านสมาชิกบอกว่า ข้าราชการกองช่างไม่อํานวยความสะดวก  
ไม่ดูแล ไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามท่ีควรจะเป็น ผมก็ว่าเป็นความขัดแย้ง
ระหว่างสมาชิกกับข้าราชการและก็พื้นที่ ผมก็ขอนําเสนอโดยมี
สมาชิกเสนอตั้งคณะกรรมการฯ วันนี้ก็ต้ังคณะกรรมการฯ ไปเป็น
เวลานับ เ ดือน  สอง เดื อน  ถ้ าผม จํา ไม่ ผิ ดนะครับ  จน วันนี้
คณะกรรมการฯ ได้ทําบันทึกรายงานของคณะกรรมการฯ เข้ามา
นําเสนอต่อสภาฯ สิ่งที่ท่านส.อบจ.เอกชัย อาสมาน จะต้องถาม
ต่อไป ท่านจะต้องถามในประเด็นที่เขาสรุปมาส่วนเรื่องของอบจ. ทํา
สัญญาทับซ้อนกับหน่วยงานอื่น ผิดหรือไม่ผิดถูกหรือไม่ถูก ช่าง
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกขั้นตอน ควรจะต้องตั้งคณะกรรมการหรือไม่ต้ัง
กรรมการเป็นหน้าที่ผม ซึ่งผมจะต้องตอบท่านในครั้งต่อไป หรือว่า
ในครั้งนี้หลังจากจบประเด็นนี้แล้ว แต่ท่านยังไม่ทันจบประเด็นหนึ่ง  
ยังไม่สรุป ท่านยังมาเปิดประเด็นสอง ผมก็เลยยังไม่รู้ว่า จะตอบ
อย่างไร ฉะนั้นมันจะต้องเป็นเรื่องของสมาชิกกับคณะกรรมการฯ  
ที่จะหาข้อสรุปให้ ไ ด้ แต่ถ้าไปเปิดประเด็นใหม่ เรื่องทับซ้อน  
ไม่ทับซ้อน เรื่องนี้ ต้องคุยกันยาวนะครับ เพชรบูรณ์ทั้งจังหวัด  
ส.อบจ.มีอยู่ 30 เขต ถ้าพูดกันตรง ๆ เลย ไม่มีปัญหาสักเขต จะมี
ปัญหาอยู่ของคุณเอกชัย อาสมาน ผมก็พยายามแก้ไขให้ ต้ังคณะ
กรรมการฯ  พอเขารายงานมา เขาเรียกห้างหุ้นส่วนจํากัดมาช้ีแจง 
 ก็ไม่มาแต่ผมยังไม่อะไรนะครับ เพียงแต่เขารายงานมา ผมก็อ่าน  
แต่ยังไม่แทงหนังสือลงไปว่า ให้ดําเนินการอย่างไรต่อ ฉะนั้น  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง บอกว่าเบิกเงินไม่ได้ พอตั้ง
คณะกรรมการฯ ไปสอบแล้วปรากฏงานยังไม่ได้ทําเลยนะครับ มันก็
เลยเป็นประเด็นที่ จะ ต้องมาคุย กันในวันนี้  ฉะนั้น วันที่  23 
พฤษภาคม  2555 ก็จะหมดวาระสมาชิกแล้ว ผมดูแล้วถ้าเปิด
ประเด็นต่อกไ็ม่จบภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 นี้แน่นอน ก็
คงเป็นเรื่องของคราวต่อไปอีก ฉะนั้นวันนี้ผมก็ขอให้คุยกันในบริบท
ของอารมณ์ที่มันพอที่จะไปกันได้ เอาชนะคะคานกันไป ผมว่า
บาดเจ็บครับ เด๋ียวบาดเจ็บนะครับ ฉะนั้นผมว่าค่อย ๆ คุยกัน แล้วก็
หาข้อยุติที่มันถูกผิดตามสมควร 
  

     ขอบคุณท่านนายก ครับ เชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน 
 

/นายเกรียงศักด์ิ... 
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กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักด์ิ พิชิต
กวิน พอดีเจ้าหน้าที่ได้เอาบันทึกรายงานการประชุมทั้งวันที่ 11 
สิงหาคม 2554 และวันที่ 24 สิงหาคม 2254 ตอนต้นผมขอ  
ตัดประเด็น ผมขออ่านตรงท้ายเลย โครงการดังกล่าวมีปัญหาว่า 
ผู้รับจ้างได้ร้องเรียนว่า โครงการดังกล่าวเมื่อเข้าไปดําเนินการ
ก่อสร้างทําสัญญาเรียบร้อยแล้ว ตกลงจ้างเรียบร้อยแล้ว ได้ส่งมอบ
งานเรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถดําเนินการได้ ฟังให้ ดีนะครับ  
ไม่สามารถดําเนินการได้ เพราะว่าได้ติดต่อช่างผู้ควบคุมงาน  
แล้วช่างผู้ควบคุมงาน ไม่ติดต่อกับผู้รับจ้าง ทําให้ผู้ทําสัญญา  
ไม่สามารถทํางานได้  จนกระทั่ งระยะเวลาล่ วง เลยผ่ านไป
พอประมาณ งานได้ดําเนินการแล้วเสร็จ ฟังให้ดีนะครับ ตอนต้น
บอกว่าไม่สามารถทํางานได้ แต่ตอนนี้บอกดําเนินการแล้วเสร็จ  
ผู้รับจ้างได้ทําการส่งงานดังกล่าว เพื่อขอเบิกเงิน ทางช่างผู้ควบคุม 
งานได้ทําหนังสือตอบกลับมาว่า งานดังกล่าวมีการทับซ้อน  
มีหน่วยงานอื่นมาทําเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้รับจ้างได้มาบอกกับผมว่า 
เมื่อเราทํางานเสร็จแล้ว เราส่งงานเรียบร้อยแล้ว ทําไมองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ตรวจงาน ไม่รับงานให้ เพื่อที่จะทํา
การเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง จึงเรียนมาเพื่อสอบถามที่ประชุมสภา
แห่งนี้ ว่า เหตุการณ์อย่างนี้ เ ป็นความผิดของช่างควบคุมงาน  
หรือความผิดของผู้รับจ้าง จึงขอฝากผ่านที่ประชุม ณ แห่งนี้ครับ  
นี้คือคุณอภิปรายไว้ในบันทึกรายงานการประชุม ส่วนวันที่ 24 
สิงหาคม 2554 คือการสอบถามความคืบหน้าว่า โครงการนี้
ดําเนินการไปให้เขาถึงไหนแล้ว นี่คือรายงานการประชุม ก็ลองดูซิว่า 
คุณเอกชัย  อาสมาน อภิปรายสับสนอย่างไรหรือไม่ ตอนแรกบอกว่า
ช่างควบคุมงานไม่สามารถชี้ที่ให้ เขาก็เลยไม่สามารถทํางานได้ 
จนกระทั่งเวลาล่วงเลยพอประมาณ งานได้ดําเนินการแล้วเสร็จ  
ผู้รับจ้างได้ส่งงาน เพื่อขอเบิกจ่ายเงิน ทางช่างผู้ควบคุมงาน  
ไ ด้ทํ าหนั ง สื อตอบกลั บมา ว่ า  ง านดั ง กล่ า วมี ก า รทั บซ้ อน  
ทีนี้ คุณเอกชัย อาสมาน สับสนไหมครับ คุณได้อภิปรายไว้ในนี้  
นะครับ  กรรมการฯ  ก็ ไ ด้ถอดเอาในนี้ ไปสอบตามประเด็น 
เพราะฉะนั้นประเด็นที่ผมสอบมันครอบคลุมหมด ท่านประธานครับ 
นี่คือเอกสาร ผมไม่อยากแสดงนะครับ ผมเสียเวลาไปสามสี่เดือน 
เพื่อไปทํางานเรื่องนี้ว่า ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ผมบอกแล้วว่าผมไม่
เข้าใครออกใคร นี้คือเอกสารผมจะมอบให้ท่านประธานสภาฯ เพื่อ
มอบให้ฝ่ายบริหารเอาไปเป็นข้อมูลนะครับ เ ด๋ียวจะเชิญท่าน
เลขานุการสภาฯ รับไว้ให้ท่านประธานด้วย นี่คือเอกสารที่ผมทํางาน
มานะครับ ไม่ได้ทําชุ่ย ๆ นะครับ ทํากันถึงขนาดนี้ แล้วเอาบันทึก
การประชุมของคุณที่คุณกล่าวหาไว้ ไปต้ังเป็นประเด็น แต่วันนี้คณุ 
 

/ไปเปิด... 
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นายเอกชัย  อาสมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปเปิดประเด็นใหม่ เพราะฉะนั้นประเด็นใหม่ก็ ว่ากันใหม่ แต่
ประเด็นนี้คุณยังสงสัยอีกหรือไม่ครับ แล้วก็สมาชิกอีก 20 กว่าคน 
สงสัยอะไรหรือไม่ครับ สงสัยก็ว่ากันมาในประเด็นที่ ต้ังมาน้ี ใน
รายงานการประชุม เพราะฉะนั้นคุณเอกชัย อาสมาน ที่ผมออกมา
ตอบโต้คุณ เพราะว่าคุณบอกว่าผมหลงประเด็น เพราะฉะนั้นผมก็
ต้องตอบโต้ข้อเท็จจริงว่าผมไม่หลงประเด็น ผมต้ังตามประเด็นที่คุณ
อภิปรายไว้ในสภาฯเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  2554 เท่านั้นเอง ส่วน
ประเด็นใหม่ของคุณคุณก็ว่าไป แต่ประเด็นที่ผมสอบคุณติดใจหรือไม่  
ยังสงสัยไหมว่าเขาไม่ได้เงินยังสงสัยอยู่หรือไม่ว่า ก็สอบแล้วเขาไม่ได้
ทํา แล้วใครจะไปเบิกให้ ก็ติดคุกกันเป็นแถวสิครับ คุณกล่าวหา
ข้าราชการ จะเอาข้าราชการติดคุกผมก็ไม่ได้เข้าข้างฝ่ายข้าราชการ 
แต่ผมให้ความเป็นธรรม เขาไม่เซ็นต์ก็ถูกแล้ว เพราะว่าห้างหุ้นส่วน
จํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง ไม่ได้ไปทํา เขาจะไปเซ็นต์ได้อย่างไร แล้ว
บริษัทอ่ืน หน่วยงานอื่นเขาเบิกจ่ายกันหมดแล้วเขาก็สอบมา เราก็ไป
สอบกันหมด ผมไปสอบแม้กระทั่งกรมทรัพยากรน้ํา สอบหมดทุก
หน่วยงาน สอบกระทั่งปลัดอําเภอหนองไผ่ มีใครจะทําละเอียดลออ
เท่าผม เพราะฉะนั้น คุณเอกชัย อาสมาน สงสัยประเด็นที่คุณต้ังไว้
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 หรือไม่ แต่ประเด็นใหม่ คุณเปิดใหม่
เรื่องของคุณ ผมไม่เกี่ยวถ้าจะต้ังกรรมการเดี๋ยวสภาฯเขาตั้งเอง 
ขอบคุณมากครับ 
 

     ขอบคุณท่านเกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน เชิญท่านเอกชัย  อาสมาน
ครับ 
 

     ขอบคุณท่านประธานครับ ผมก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่า ผมไม่ได้
หลงประเด็นนะครับ และต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ชุดนี ้ 
ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง แต่ถ้าจะเพิ่มประเด็นมาให้ผมอีกว่า ทําไม  
ถึงเบิกเงินไม่ไ ด้ ก็ขอขอบคุณครับ แต่ประเด็นที่ผมต้องการ  
อยากทราบผมจะได้ไปตอบประชาชนที่ ได้รับความเดือดร้อน  
ของผมในเขตที่ผมดูแลอยู่ ได้ว่า โครงการของ อบจ. เมื่อเป็น
โครงการแล้ว ทําสัญญาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปล่อยให้หน่วยงาน  
อื่นมาทับซ้อนได้อย่างไร 2. เมื่อสักครู่นี้คณะกรรมการฯ ก็ช้ีแจงแล้ว
ว่า ช่างผู้ควบคุมงานไม่สามารถเข้าไปช้ีจุดดําเนินการได้ แล้วก็ยังมี
รายงานอีกว่า รู้ด้วยว่ามีโครงการมาทับและซ้อน จากหน่วยงาน  
ของกรมทรัพยากรน้ํา แต่ทุกอย่างมีเป็นเอกสารหมด รวมถึงของ  
ห้างหุ้นส่วนจํากัด เอกไพศาลก่อสร้าง ที่ส่งหนังสือแจ้งเข้าดําเนินการ 
การทําสัญญาเป็นเอกสารทั้งหมด แต่ช่างผู้ควบคุมงาน ผมอยาก  
จะทราบว่า ในระหว่างที่ผู้รับจ้างเข้าไปดําเนินการ ช่างผู้ควบคุมงาน
ได้บันทึกรายงาน ในการเข้าไปตรวจสอบพื้นที่หรือไม่ อย่างไร 
 มีอุปสรรคในการทํางานหรือไม่ เพราะเหตุใด ผมต้องการสองข้อนี้ 
 

/เพื่อไปตอบ... 



 - ๒๘ - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 

นายเสวก  ศรลัมพ ์
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 

นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย  อาสมาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบจ.พช. 
 

เพื่อไปตอบพี่น้องประชาชนของผมที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ถ้า
คณะกรรมการฯ ชุดนี้ ตอบอีกหนึ่งประเด็น ผมก็ขอขอบคุณครับ ผม
เห็นใจครับ ผมเห็นใจในการทํางานของคณะกรรมการฯชุดนี้ หลาย
เดือนครับ แต่ผมเกรงว่าการที่ไปตรวจสอบมันจะเปล่าประโยนช์ 
เพราะผมรู้เลยว่า คณะกรรมการชุดนี้ ไม่สามารถชี้เป็น ช้ีตายช่างผู้
ควบคุมงานได้การที่จะช้ีเป็น ช้ีตายได้ ก็คือท่านผู้บริหาร ถ้าช่างมี
ความผิดท่านก็ลงโทษ แต่คณะกรรมการฯชุดนี้ ตรวจสอบเห็นก็ว่า
เห็นไม่เห็นก็ว่าไม่เห็น ขอขอบคุณครับ  
 

     มีท่านใดจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่ครับ เชิญท่านส.อบจ.
เสวก ศรลัมพ์ 
 

     ท่านประธานที่เคารพ คือไม่ใช่อะไรหรอกครับ มันก็ใกล้เวลา  
ที่จะได้รดน้ําดําหัวตามที่ท่านฝ่ายบริหารบอก ผมอยากจะให้สรุป  
สักนิด คือทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ไม่ได้เป็นคณะกรรมการฯ ด้วยนะครับ แต่ 
ว่าผมมองเห็นว่า มันอยู่ที่สัจจะของลูกผู้ชายว่าจริงไม่จริง จริงเท็จ
แบบไหน เราเอาวิชาตรรกศาสตร์มาใช้ก็แล้วกันขอบคุณครับ 
 

     ขอบคุณท่านส.อบจ.เสวก ศรลัมพ์ ก็พยายามเร่งแล้วนะครับ 
พอดีมันเป็นประเด็น  และเป็นเรื่องที่ตรวจสอบมา มีหรือไม่ครับ  
จะได้ให้ท่านนายกตอบทีเดียว เชิญท่านนายกครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิก เอาเป็นว่า
เรื่องที่คณะกรรมการฯ สรุปมา เด๋ียวผมพิจารณา ไม่มีสมาชิกท่านใด
ติดใจแล้วนะครับ เรื่องที่เขาสรุปมานี้ จะได้พูดถึงประเด็นต่อไป 
ประเด็นที่อยากรู้ว่า มันทําไมถึงทับซ้อน ทําไมช่างถึงอะไรอย่างนี้ จะ
ให้อย่างนั้นหรือเปล่า ถ้าไม่สรุปประเด็นนี้ผมก็ยังไม่ตอบ เพราะเดี๋ยว
มันจะซ้อนกันไปหลายข้อ  คือที่ คณะกรรมการฯ  สรุป เ ป็น
เอกสารรายงานมาให้ผม ผมอ่านแต่ยังไม่ดําเนินการใด ๆ แต่คณะ
กรรมการฯ เซ็นต์ช่ือทุกคน เอกสารเหล่านี้เท็จ จริง คณะกรรมการฯ 
รับผิดชอบ คุณเอกชัย อาสมาน ติดใจอีกหรือไม่  
 

     ด้วยความเคารพครับท่านประธาน ท่านนายกครับ ท่านฝ่าย
บริหารครับผม ผมส.อบจ. เอกชัย อาสมาน เคารพท่านประธาน  
เคารพท่านนายก เป็นอย่างสูง ประเด็นที่เข้าใจว่าหลงประเด็น
หรือไม่หลงประเด็น ผมต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกผู้อาวุโส  
ผมขอขอบคุณจริง ๆแต่ที่บอกว่าผมหลงประเด็น ประเด็นแรก  
กับประเด็นที่สองมันสําคัญมาก ก่อนที่จะมาประเด็นที่พูดมาว่า  
ทําหรือไม่ทํา เพราะฉะนั้นเสร็จหรือไม่เสร็จ เบิกเงินได้หรือไม่ได้ 
ควรจะมาตรวจสอบกันก่อนว่าโครงการนี้ของ อบจ. นี้ เกิดโครงการ
ทับและซ้อนหรือไม่  
 

     ท่านประธานครับ คุณเอกชัย อาสมาน อย่างนี้คุณไม่เข้าใจ คือ 
/แฟ้มที่เขา... 



 - ๒๙ - 
 
 
 
 
 
 
 

นายเอกชัย  อาสมาน 
 

นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แฟ้มที่เขาสรุปนี้ คือ สรุปเรื่องที่ท่านสมาชิกร้องว่า เขาทํางานพี่น้อง
ในพื้นที่เดือดร้อน ส.อบจ.จะแก้ไขให้เอามาร้องต่อสภาฯ และสภาฯ 
ได้ต้ังคณะกรรมการฯ แล้วไปตรวจสอบแล้วว่า ทําไมถึงทํางานแล้ว
ไม่ได้เบิกตังค์ เขาสรุปมาเป็นแฟ้ม ซึ่งผมยังไม่พิจารณา แต่ส่วนเรื่อง
ประเด็นที่หนึ่ง ที่สองที่ถามวันนี้ ก็คือเรื่องทําไมถึงทับซ้อน สองช่าง
ผิดหรือไม่ผิด ถูกไหมครับ 
 

     ถูกครับ 
 

     เรื่องประเด็นทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ ทั้งประเทศไทยนะครับ 
หน่วยงานราชการที่ดูแลเรื่องน้ํา,กรมชลประทาน,กรมทรัพยากรน้ํา, 
อบต.,เทศบาล, อบจ. ฉะนั้นคลองแต่ละคลองเข้าไปอยู่ในแผนของ
แต่ละหน่วยงาน ทับซ้อนกันทั้งนั้น แม้ว่าเราจะมีแผนสามปีในการ
ประสานแผน ฉะนั้นท่านสมาชิกทําขอโครงการเข้ามา เป็นคลอง  
ปีหนึ่งเป็นสิบ ๆ ล้านก็มี แต่บางครั้ง อบจ.สามารถจัดให้ได้ครบบ้าง
ไม่ครบบ้าง  หน่วยงานอื่นเขาก็ทําเสนอกันไว้ สุดท้ายใครได้พิจารณา
ก่อน ใครได้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน ได้ก่อนก็เป็น
เรื่องดี ฉะนั้นเมื่อกรมทรัพยากรน้ําเขามาขุดก่อน เราผ่านสภาฯ 
ขั้นตอนการขออนุมัติสภาฯ เดือนสิงหาคม กว่าเราจะได้ดําเนินการ
คือ ต้นเดือนตุลาคมกว่างบประมาณจะเข้าคือเดือนมกราคม กว่าจะ
ได้จัดซื้อจัดจ้าง กว่าจะได้ทําก็คือเดือนเมษายน ฉะนั้นขั้นตอนของ
แต่ละกรมแต่ละกระทรวง แต่ละที่ไม่เหมือนกัน รัฐบาลมีส่วน
ราชการอื่นที่ไม่ใช่เป็นสภาฯแบบเรา สภาผู้แทนราษฎรผ่านแล้ว ก็ให้
หน่วยงานไปรับผิดชอบ แต่ของเราเป็นนี้เป็นสภาฯ ต้องพิจารณาลง
ไปเป็นรายละโครงการ ฉะนั้นมันเกิดการทับซ้อนได้ ไม่ใช่เรื่องแปลก 
สัญญาเขาก็ทําก่อนเราเมื่อเกิดการทับซ้อน เราก็ยกเลิกสัญญา ไม่ใช่
เรื่องแปลกไม่ได้เสียหายอะไร พี่น้องประชาชนก็ได้คลองไปก่อนแล้ว
ด้วย  อันนี้รักพ่ีน้องประชาชนนะครับ ฉะนั้นผมตอบได้เลยว่า เรื่อง
ทับซ้อนไม่ใช่เรื่องแปลก ทุกที่ทับซ้อนได้ทั้งนั้น ถ้าเกิดเราไปทํา
โครงการนี้ วันนี้เราจะพิจารณาของโครงการปี 56 สภาฯพิจารณา
เสร็จเรียบร้อย อบต.มีงบฟื้นฟูมาลงแล้วเราจะไม่ให้เขาลงหรือครับ  
เราก็ต้องให้เขาลง ท่านสมาชิกเข้าใจง่าย ๆ นิดหนึ่ง ส่วนเรื่องที่สอง 
ช่างผิดไม่ผิด เด๋ียวอยู่ในรายงานนี้ ช่างคือผู้ควบคุมงาน ก่อนจะเข้า
ดําเนินการจะต้องแจ้งลงงาน ต้องรายงานการทํางานเป็นรายช่วง ๆ 
ฉะนั้นถ้าเอกสารไม่มี ผมในฐานะผู้บรหิาร ผมสามารถให้คุณให้โทษ
เขาได้แน่นอน  ถ้าไม่ยุติธรรมกับคุณเอกชัย อาสมาน ผมต้องลงโทษ 
ฉะนั้นเรื่องนี้ คุณเอกชัย อาสมาน ต้องให้เหตุผลกับตัวเองด้วย และ
ให้ความยุติธรรมต่อสภาฯ ด้วย แล้วก็ให้ความยุติธรรมกับผู้บริหาร
อย่างผมด้วย จะเอาอย่างใจคุณ ซึ่งใจคุณเข้าใจยาก ผมก็ใช้  
ความอดทนสูงมาก เพราะว่าคุณคุยในเรื่องประเด็นที่คุณขอ 
 

/เขาตอบ... 
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ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 

ทีป่ระชุม: 
 
ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลดัอบจ.พช. 
(นางนฤมล วรกมล) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เ ขาตอบ  คุณก็ ไป อีกประ เด็ นหนึ่ ง  ทีนี้ ม า อีกสองประ เด็ น  
ผมจดไว้เรื่องทับซ้อนกับเรื่องช่าง ผมตอบคุณแล้วนะครับ ถ้าสงสัย
ไปถามผมข้างนอกก็ได้ จะได้ทํางานเรื่องอื่นต่อ ขอบคุณครับ 
 

     ขอบคุณท่านนายก เข้าใจกันทุกคนแล้วนะครับ คุณเอกชัย 
อาสมานเข้าใจแล้วนะครับ  
 

       รับทราบ 
  
      ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.1 ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (สํานักปลัดฯ,กอง
แผน,กองช่าง) ผมจะให้ฝ่ายบริหารแถลงญัตติต่อสภาฯ แล้วพอฝ่าย
บริหารแถลงญัตติเรียบร้อยแล้ว สมาชิกสภาท่านใดสงสัย สามารถ
สอบถามอภิปรายได้พอสมควร หลังจากนั้นจะขอมติและประกาศ
เป็นมติ เชิญฝ่ายบริหารครับ เชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ครับ 
 

   เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกท่าน
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงวิธีการ  
ลงเวลาปฏิบัติราชการโดยใช้ เครื่องตอกบัตร  และปรับปรุ ง  
ห้องทํางาน ประกอบกับในปัจจุบันปัญหายาเสพติดเป็นวาระ
แห่งชาติ  ที่รัฐบาลมีนโยบายให้แก้ไขปัญหาดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ในฐานะที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดฯ (ศพส.อบจ.พช.) มีภารกิจในการปฏิบัติงาน  
ด้านยาเสพติด  ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาด  
ของยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ จึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือ  
ในการดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้สามารถ
ดําเนินการตามภารกิจดังกล่าวได้ จึงขอโอนเงินงบประมาณ  
ตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด งบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ไปต้ังจ่ายเป็นรายการใหม่ในหมวด
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จํานวน 3,639,500.- บาท ดังนี้ 
โอนเพิ่ม จํานวน 3,639,500.- บาท   แยกเป็น 
      1. สํานักปลัดฯ จํานวน  1 โครงการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ
เครื่องตอกบัตร จํานวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 49,500.- บาท 
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      2. กองแผนและงบประมาณ จํานวน  1 โครงการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อ  เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งพร้อมติดต้ัง จํานวน 2 แห่ง 
เป็นเงิน 3,500,000.- บาท  
      3. กองช่าง จํานวน  1  โครงการ  เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุง  
ต่อเติมห้องทํางานผู้อํานวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ เป็นเงิน 90,000.- บาท โดยโอนลดจํานวน  3,639,500.- 
บาท  แยกเป็นโอนลดจากรายจ่ายงบกลาง จํานวน 3,549,500.- 
บาท 

      1. สํานักปลัดฯประเภทรายจ่ายตามข้อผูกพัน เงินทุนเพื่อ
การศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ขอโอนลด จํานวน 
49,500.- บาท 

      2. กองแผนและงบประมาณ ประเภทเงินสํารองจ่ายในกรณี
ฉุกเฉิน ขอโอนลด จํานวน 3,500,000.- บาท โอนลดจากกองช่าง  
จํานวน 90,000.- บาท หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ค่าใช้จ่ายในการ
อบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ขอโอนลด จํานวน 90,000.- บาท ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 4 การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ ข้อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวด  
ค่าครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอํานาจอนุมัติ  
ของสภาท้องถิ่น จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ 

      ขอบคุณท่านปลัดฯ นางนฤมล วรกมล ได้แถลงญัตติขออนุมัติ
โอนงบประมาณ รายจ่ายตามข้อบัญญัติต่อสภาแห่งนี้ มีสมาชิก  
ท่านใดสงสัยอีกหรือไม่...เกี่ยวกับการขออนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ่ายตามญัตติข้อ 4.1 ในวาระที่ 4 ไม่มีนะครับ...ไม่มีผมจะขอมติ 
สมาชิกท่านใดเห็นควรอนุมั ติให้โอนงบประมาณรายจ่าย ตาม
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 ไปต้ังจ่ายเป็นรายใหม่ ในหมวดค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ท่านใดเห็นควรอนุมัติ...ยกมือด้วยครับ เป็นเอก
ฉันท์นะครับ 

อนุมัติ 

ระเบียบวาระที่  4 ข้อ  4.2  ญัตติ  ขอความเห็นชอบแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณโครงการเงินกู้ประจําปี 2553 เพื่อ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการป้องกันสาธารณภัยขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (กองแผนฯ) เรียนเชิญท่านปลัดฯ ครับ 

/ปลัดอบจ.พช. 
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     เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ ์ 
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ทุกท่าน 
ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เห็นชอบให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์กู้เงิน เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและการป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  จํานวน 61 โครงการ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 
และผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อนุมัติให้กู้เงินไปแล้ว เมื่อวันที่ 
22 มิถุนายน 2553 ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
เพื่อขอความเห็นชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ
รายจ่าย จํานวน 11 โครงการดังนี้ 
 ข้อความเดิม 1. โครงการก่อสร้างฝายคสล.หมู่ที่ 16 ตําบล 
ปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝายสูง 3.00 
เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 10,850 ลบ.ม. (ตามแบบ อบจ.พช. 
กําหนด) เป็นเงิน 1,490,000.- บาท    
ข้อความใหม่  1 .  โครงการก่อสร้ า งฝาย  คสล .  หมู่ ที่  16  
ตําบลปากช่อง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝายสูง 
2.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 17,320 ลบ.ม. (ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,490,000.- บาท  
ข้อความเดิม 2. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 6 
ตําบลบ้านโสก  อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝายสูง 
3.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 16.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 6,020 ลบ.ม. (ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,229,000.- บาท  
ข้อความใหม่ 2. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านนาหลวง หมู่ที่ 6 
ตําบลบ้านโสก  อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝายสูง 
2.00 เมตร ยาว 8.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ปริมาตรดินขุด
ไม่น้อยกว่า 16,500 ลบ.ม.(ตามแบบ อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 
1,229,000.- บาท  
ข้อความเดิม 3. โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ บ้านด่านบุญธรรม  
หมู่ที่ 7 ตําบลยางงาม อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสัน
ฝาย สูง 3.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร พร้อม
ขุดลอกหน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 26,900 ลบ.ม. (ตาม
แบบ อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,991,000.- บาท  
ข้อความใหม่ 3. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านด่านบุญธรรม  
หมู่ที่ 7 ตําบลยางงาม อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ขนาดสัน
ฝาย สูง 3.00 เมตร ยาว 18.00 เมตร   พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 9,620 ลบ.ม. (ตามแบบ อบจ.พช.กําหนด) 

/เป็นเงิน... 
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เป็นเงิน 1,991,000.- บาท    
ข้อความเดิม 4. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 4 บ้านท่าเยี่ยม 
เชื่อม หมู่ที่ 14 บ้านหนองระหาร ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 3.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร 
ยาว  18.00 เมตร  พร้อมขุดลอกหน้าฝาย  ปริมาตรดินขุด  
ไม่น้อยกว่า  15,630 ลบ .ม . (ตามแบบ  อบจ .พช .  กําหนด )  
เป็นเงิน 1,657,000.- บาท  
ข้อความใหม่  4. โครงการก่อสร้าง   ฝาย คสล. หมู่ที่ 14 บ้าน
หนองระหาร ตําบลท่าแดง อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาด
สันฝาย สูง 3.00 เมตร  ยาว 18.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,900 ลบ.ม.(ตามแบบ อบจ.พช. 
กาํหนด) เป็นเงิน 1,657,000.- บาท 
ข้อความเดิม 5. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 17 
ตําบลน้ําชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝายสูง 
3.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 32.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 7,100 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,743,100.- บาท  
ข้อความใหม่ 5. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านห้วยลาน หมู่ที่ 17  
ตําบลน้ําชุน อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝายสูง 
2.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย ปริมาตร 
ดินขุดไม่น้อยกว่า 12,100 ลบ.ม.(ตามแบบ อบจ.พช. กําหนด) 
เป็นเงิน 1,743,100.- บาท  
ข้อความเดิม 6. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านดงคล้อ หมู่ที่ 6  
ตําบลวังกวาง อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 
2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 38.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 4,100 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,994,400.- บาท  
ข้อความใหม่ 6. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา บ้านดงคล้อ  หมู่ที่ 6  
ตําบลวังกวาง   อําเภอน้ําหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันอ่าง สูง 
9.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง
อาคารระบายน้ําและขุดลอกหน้าอ่าง (ตามแบบ อบจ.พช. กําหนด)  
เป็นเงิน 1,994,40.- บาท  
ข้อความเดิม 7. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 
ตําบลซับน้อย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 
3.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 24.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,700 ลบ.ม.(ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,996,000.- บาท 
ข้อความใหม่ 7. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. บ้านซับปางช้าง หมู่ที่ 5 
ตําบลซับน้อย อําเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย 
 

/สูง 2.50 เมตร ... 
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สูง 2.50 เมตร กว้าง 6.00 เมตร    ยาว 24.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 22,700 ลบ.ม. (ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,996,000.- บาท  
ข้อความเดิม 8. โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ บ้านมุกโต หมู่ที่ 3 
ตําบลหนองแม่นา อําเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  ขนาดสันฝายสูง 
2.00 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 9.00 เมตร พร้อมขุดลอก 
หน้าฝายปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 12,500 ลบ.ม. (ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,446,400.- บาท  
ข้อความใหม่ 8. โครงการก่อสร้างอาคารระบายน้ํา คสล. (พร้อม 
ขุดลอกสระเก็บน้ํา) บ้านมุกโต หมู่ที่ 3 ตําบลหนองแม่นา อําเภอ 
เขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 30.00 
เมตร พร้อมขุดลอกขยายสระเก็บน้ํา  ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 
20,750 ลบ.ม.งบประมาณ 1,446,400.- บาท  
ข้อความเดิม 9. โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ หมู่ที่ 4,6,8,9 ตําบล
ชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 4.00 
เมตร  กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  30.00  เมตร  พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,460 ลบ.ม. (ตามแบบ อบจ.พช. 
กําหนด) เป็นเงิน 1,991,000.- บาท  
ข้อความใหม่ 9. โครงการก่อสร้างฝายหินทิ้ง หมู่ที่ 4,6,8,9 ตําบล
ชอนไพร อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 4.00 
เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 3,460 ลบ.ม. (ตามแบบ อบจ.พช. 
กําหนด) เป็นเงิน 1,991,000 บาท  
ข้อความเดิม 10. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา 
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 3.00 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 19.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,400 ลบ.ม.(ตามแบบ อบจ.พช. 
กําหนด) เป็นเงิน 1,600,000 บาท     
ข้อความใหม่ 10. โครงการก่อสร้างฝาย คสล. หมู่ที่ 6 ตําบลศิลา 
อําเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 2.00 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 17.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,400 ลบ.ม.และป้องกันน้ํากัดเซาะ  
(ตามบบ  อบจ .พช .  กําหนด )  เป็นเงิน  1,600,000.- บาท  
ข้อความเดิม  11. โครงการก่อสร้ า งฝายหินก่อ  หมู่ ที่  10  
ตําบลวังโบสถ์ อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย  
สูง 3.00 เมตร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมขุดลอก
หน้าฝาย ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 23,550 ลบ.ม. (ตามแบบ 
อบจ.พช. กําหนด) เป็นเงิน 1,993,500.- บาท  
ข้อความใหม่  11. โครงการก่อสร้างฝายหินก่อ หมู่ที่ 10 ตําบล 
 

/วังโบสถ์... 
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วังโบสถ์  อําเภอหนองไผ่  จังหวัดเพชรบูรณ์ ขนาดสันฝาย สูง 3.00  
เมตร  กว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตร พร้อมขุดลอกหน้าฝาย 
ปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 30,460 ลบ.ม. (ตามแบบ อบจ.พช. 
กําหนด) เป็นเงิน 1,993,500.- บาท  
ข้อระเบียบกฎหมาย 
     ๑.ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๓(๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้จากเงินกู ้ 
จากระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ  
     ๒.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 และแก้ไขฉบับเพิ่มเติม  
หมวด 4 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย
ในหมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทําให้ลักษณะปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอาํนาจอนมุติั
ของสภาท้องถิ่น 
     ๓.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท ๐๓๑๓.๔/ว ๑๔๒๙  
ลงวันที่  ๒๖  พฤษภาคม  ๒๕๔๑ การกู้เงิน องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และ
ได้รับอนุมัติจาก ผู้ว่าราชการจังหวัด เนื่องจากสภาองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ให้ความเห็นชอบการกู้เงินตามโครงการดังกล่าว
ไปแล้ว เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง  จึงขอเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ขอบคุณฝ่ายบริหารท่านปลัดฯ ได้แถลงญัตติขอความเห็นชอบ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณ ตามโครงการเงินกู้ให้กับ
สมาชิกสภาแห่งนี้ได้รับทราบแล้ว มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ 
ตามเอกสารที่แจกให้แล้ว จํานวน 11 โครงการด้วยกัน มีหรือไม่ครับ 
...   ถ้าไม่มีผมขอมตินะครับ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ท่านใดเห็นควรอนุมัติเห็นชอบแก้ไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจง ตาม
โครงการเงินกู้ประจําปี พ.ศ. 2553 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
การป้องกันสาธารณภัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ตามท่ีฝ่ายบริหารเสนอ ท่านใดเห็นด้วยยกมือด้วยครับ...เป็นเอกฉันท์ 
 

เห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.3 ญัตติ ขอความเห็นชอบกู้เงิน  
4.3.1 เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ 
ประจําปี พ.ศ. 2555 (สํานักปลัดฯ) เชิญท่านนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์
และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้ทรงเกียรติครับ 
 

/ตามท่ี... 
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นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555-2557)ไปแล้ว
นั้น ในปัจจุบัน เส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในเขตอําเภอน้ําหนาว
จังหวัดเพชรบูรณ์มีสภาพชํารุดเสียหาย เป็นหลุม เป็นบ่อ ทําให้
นักท่องเที่ยวไม่ได้รับความสะดวก ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว  จึงมีความจําเป็นต้องขอความเห็นชอบกู้เงิน 
ดังนี้  
สํานักปลัดฯ   จํานวน  1 โครงการ  คือ  โครงการก่อสร้ าง
ถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง
หมายเลข ๒๒๑๖ บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๔–บ้านห้วยกะโป๊ะ หมู่ที่ ๖ 
(เข้าแหล่งท่องเที่ยวเลยด้ัน)ตําบลหลักด่าน อําเภอน้ําหนาว  จังหวัด
เพชรบูรณ์ งบประมาณ ๑๑,๘๐๗,๐๐๐ บาท  รายละเอียดตาม
เอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
ข้อระเบียบกฎหมาย 
     1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๓(๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้เงินกู้จาก
กระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
     2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๔๗๑๕ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย  
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๙  ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
การดําเนินการกู้เงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด   จะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากผู้ ว่า
ราชการจังหวัด ภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน ๕๐  ล้านบาท หากวงเงิน
เกิน ๕๐ ล้านบาท จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงเสนอสภาฯองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ขอบคุณท่านนายกครับ ได้แถลงญัตติขอความเห็นชอบกู้เงิน 
เพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว จํานวน 11,๘07,000.- 
บาท เพื่อเข้าแหล่งท่องเที่ยวเลยดั้น ตําบลหลักด่าน อําเภอน้ําหนาว 
จังหวัดเพชรบูรณ์  มีสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ จะอภิปรายอะไร
เกี่ยวกับญัตติ 4.3.1 ที่ฝ่ายบริหารได้แถลงไปเมื่อสักครู่ เชิญ
อภิปรายนะครับ เชิญท่านส.อบจ.เกรียงศักด์ิ พิชิตกวิน ครับ 
            

     กราบเรียนที่ท่านประธานสภาที่เคารพครับ ผมนายเกรียงศักด์ิ  
พิชิตกวิน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากอําเภอวิเชียรบุรี 
ที่ผมสงสัยเรื่องการขออนุมัติสภาฯ ผมว่าน่าจะขอครั้งเดียว เพราะ
ถ้าบอกว่ากรอบวงเงินไม่เกิน 50 ล้านบาท โครงเดียวไม่ถึงอยู่แล้ว 
ผมว่าให้ฝ่ายบริหารอ่านทั้งหมด ให้ฝ่ายบริหารแถลงทั้งหมด และ      
 

/ขออนุมัติ... 
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ขออนุมัติทีเดียว ถ้าโครงการเดียวมันก็ไม่เกิน 50 ล้านบาท ทั้งหมด
มี 6 โครงการ ผมว่าทางฝ่ายบริหารเสนอทีเดียว 6 โครงการ และ  
ขออนุมัติครั้งเดียวเลยครับ   
 

     ถ้าอย่างนั้นผมจะให้ฝ่ายบริหารแถลงต่อเนื่องเลยนะครับ  
เชิญครับ เรียนเชิญท่านนายกครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน  
ขออนุญาตต่อไปที่ ข้อ 4.3.2 นะครับ ตามท่ีองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ (พ.ศ.2555-2557)ไปแล้วนั้น ในปัจจุบัน 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังขาดวัสดุ 
อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เพื่อใช้สําหรับการค้นคว้าหาความรู้ที่
ทันสมัย ประกอบกับเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ด้วยการเพิ่มศูนย์การ
เรียนรู้ที่สามารถบริการ  ให้ความรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนได้
อย่างทั่วถึง รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนที่รับ
ถ่ายโอน ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเกี่ยวกับ
เรื่องดังกล่าว จึงมีความจําเป็นต้องขอความเห็นชอบกู้เงิน ดังนี้  
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   จํานวน  5 โครงการ  
งบประมาณ 166,900,000.- บาท ประกอบด้วย 
     ๑. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต องค์การ
บริหารส่ วนจั งหวั ด เพชรบู รณ์  ใน เขตพื้ นที่ อํ า เภอหล่มสั ก  
เงิน  ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
     ๒. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต องค์การ
บริหารส่วนจั งหวัดเพชรบูรณ์  ในเขตพื้นที่ อํ า เภอวิ เชียรบุรี  
เงิน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท 
     ๓. โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดมีชีวิต องค์การ
บริหารส่ วนจั งหวัด เพชรบู รณ์  ใน เขตพื้ นที่ อํ า เภอชนแดน  
เงิน  ๓๕,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
     ๔. โครงการจัดทําศูนย์ข้อมูลแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ 
(Basic Science Center) จํานวน ๔ แห่งๆ ละ  ๒,๕๐๐,๐๐๐.- 
บาท เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.- บาท  
     ๕. โครงการก่อสร้างหอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ (วังชมภูวิทยาคม) เป็นเงิน ๓๑,๙๐๐,๐๐๐.- บาท  
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับท่านสมาชิกทุกท่านแล้ว 
ข้อระเบียบกฎหมาย 
     1.พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ 
มาตรา ๗๓ (๗) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอาจมีรายได้เงินกู้  
จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่าง ๆ 
 

/2. หนังสือ... 



 - ๓๘ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 

น.ส.จนัทนา วัฒนกติานนท ์
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ประธานทีป่ระชุมฯ 
 

นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     2.หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.3/ว๔๗๑๕ 
ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕4 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๖๒๙ ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
การดําเนินการกู้เงิน องค์การบริหารส่วนจังหวัด จะกระทําได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากสภาท้องถิ่น และได้รับอนุมัติจากผู้ ว่า
ราชการจังหวัดภายใต้กรอบวงเงินไม่เกิน  ๕๐ ล้านบาท หากวงเงิน
เกิน ๕๐ ล้านบาท จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  จึงเสนอสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 
 

     ขอบคุณท่านนายกนะครับ ทั้งหมด 2 ข้อ 6 โครงการ เป็นเงิน 
178,707,000.- ล้านบาท มีท่านสมาชิกท่านใดสงสัยอีกหรือไม่ 
เชิญท่านส.อบจ.จันทนา วัฒนกิตานนท์ ครับ 
 

     เรียน ท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ 
และฝ่ายบริหาร ดิฉันจันทนา วัฒนกิตานนท์ สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด เขต 1 อําเภอหล่มสัก ดิฉันไม่ได้มีข้อสงสัยอะไร
เกี่ยวกับตัวโครงการ วันนี้ขออนุญาตเป็นตัวแทนของอําเภอหล่มสัก,
อําเภอเขาค้อ และอําเภอน้ําหนาว ขอขอบคุณท่านนายกและท่าน
ผู้บริหารทุกท่านที่เล็งเห็นความสําคัญของเยาวชน ชาวอําเภอหล่มสัก 
รวมถึงอําเภอต่าง ๆ ด้วย ดิฉันว่าโครงการศูนย์การเรียนรู้ของอําเภอ
หล่มสัก ที่มีห้องสมุดมีชีวิตนี้ สามารถเพิ่มศักยภาพของเยาวชนของ
เราให้พัฒนาสู้กับเยาวชนของจังหวัดอ่ืน ๆ ได้แน่นอน ดูจากการ
กระจายของตัวศูนย์การเรียนรู้นี้แล้ว ทั่วจังหวัดเพชรบูรณ์นี้
เหมาะสมและก็ลงตัวเป็นอย่างมาก แล้วดิฉันคิดว่าภาษาเยาวชนของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ น่าจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น เพื่อต้อนรับอาเซียน
ซัมมิท ในสองปีข้างหน้าอย่างแน่นอน ก็สนับสนุนโครงการดีๆ ขอให้
ท่านนายกเสนอโครงการดี ๆ อย่างนี้ตลอดไป ขอบคุณมากค่ะ 
 

     ขอบคุณท่านส.อบจ.จันทนา วัฒนกิตานนท์ เชิญท่านนายก ครับ 
 

       ขอขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้แถลงเห็นด้วยกับโครงการนะครับ 
ผมมีรายละเอียดนิดหนึ่งจะนําเรียนท่านสมาชิกอย่างนี้ครับว่า 
โครงการที่ผมได้นําเสนอเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาฯ หลังจากที่เราสร้าง
ศูนย์วิทยาศาสตร์ท้องฟ้าจําลองที่หนองนารีแล้ว เราใช้งบประมาณ
ในการก่อสร้างไปทั้งสิ้น  เป็นเงินประมาณ 110 ล้านบาท ปัจจุบันมี
นักเรียนในจังหวัดเพชรบูรณ์เข้ามาใช้โดยเฉลี่ยต่อเดือน 10,000 
คน วันหนึ่งประมาณ 400, 300, 500 คน แต่เฉลี่ยแล้วตกเดือน
ละ 10,000 คน ฉะนั้นเรามีความรู้สึกว่าศักยภาพในการรองรับของ
เรา วันนี้ได้วันละไม่เกิน 500 คน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในศูนย์วิทยาศาสตร์ 
ไม่มีกําลังพอที่จะอธิบายให้เด็กทุกชุดฟังได้ในวันเดียวทั้งหมด 

 
/ครบทุกชุด... 
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ครบทุกชุด จะมีการจัดเป็นรอบๆ  ฉะนั้นเมื่อดูตัวเลขในการ
ดําเนินการแล้ว เราได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก แล้วมีการ
ตอบสนองจากโรงเรียนที่ส่งเอกสารเข้ามาค่อนข้างมาก ฉะนั้นจึงได้
คิดโครงการที่จะจัดทําศูนย์ขนาดย่อมลงมาไว้ที่อําเภอหล่มสัก ใน
การดูแลในเรื่องของการเสริมทักษะ ในการเรียนรู้ให้กับอําเภอหล่ม
สัก ,อําเภอน้ําหนาว,อําเภอเขาค้อ ส่วนอําเภอหล่มเก่า,อําเภอหนอง
ไผ่ก็ยังใช้อยู่ที่ศูนย์ใหญ่ ส่วนของอําเภอบึงสามพัน ก็ไปใช้ที่ศูนย์
อําเภอวิเชียรบุรีกับอําเภอศรีเทพร่วมกัน ส่วนอําเภอชนแดนกับ
อําเภอวังโป่ง  ผมพยายามที่จะกระจายนะครับ ซึ่งในนั้นจะมีความ
ทันสมัยขึ้น แต่ขนาดเล็กลง โดยคร่าว ๆ ก็คือจะมีโรงหนัง 4 มิติ ซึ่ง
ปัจจุบันของเราที่อยู่หนองนารีเป็น 3 มิติ ที่ใหม่จะมี 4 มิติ ก็จะมี
กลิ่น มีเคลื่อนไหว และมีการขยับด้วย เป็น 4 มิติ โดยแนวทางการ
บริหารจัดการ เราได้ประสานกับท้องถิ่น ในการที่จะดูแลและมอบให้
เข้าไปบริหารจัดการ โดยเราจะประสานกับเทศบาลหลัก ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นเทศบาลหล่มสัก,เทศบาลวิเชียรบุรี,เทศบาลพุเตย ที่เขาจะมี
กําลังความสามารถในการที่จะใช้งบประมาณบางส่วนของเขา เข้ามา
บริหารจัดการให้อาคารที่เป็นศูนย์เรียนรู้ ให้มันคงอยู่ในสภาพที่
สวยงาม และให้ประโยชน์กับลูกหลานเราในอนาคตต่อไปได้ ก็คงจะ
นําเรียนทุกท่านทราบเพียงคร่าว ๆ แค่นี้ก่อนนะครับ 
 

     ขอบคุณท่านนายก เรียนเชิญท่าน ส.อบจ.เสวก  ศรลัมพ์ 
 

        กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และเพื่อนสมาชิกที่นับถือ
ทุกท่าน กระผมนายเสวก ศรลัมพ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เขต 3 อําเภอหล่มสัก ผมเห็นแล้ววันนี้ผมช่ืนใจจริง ๆ ครับ 
ในเรื่องของการศึกษาฯ ซึ่งท่านส.อบจ.จันทนา วัฒนกิตานนท์ ได้
กล่าวไปแล้ว ผมเองในฐานะที่เป็นสมาชิกสภาฯ แล้วก็จะครบวาระ
ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555 ในสภาแห่งนี้ วิสัยทัศน์ต่างๆ ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยมีท่านนายกอัครเดช ทองใจสด และ  
คณะผู้บริหาร ซึ่งรวมไปถึงทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดของเราด้วย ที่มีน้ําจิตน้ําใจมองการณ์ไกล ในการบริหาร  
ผมมองดูแล้วท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล เกษตรปลอดภัย 
บริหารโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจย่ังยืน และส่งเสริม
วัฒนธรรม รักการท่องเที่ยว ก็ถือว่าครบสูตรครบองค์ประกอบจริง ๆ 
และผมก็ขอชื่นชมที่ได้นําเสนอโครงการต่าง ๆ แล้วก็ได้อย่างทั่วถึง 
โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาฯ ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ ก็ต้องขอ  
ขอบพระคุณ กับทีมงานบริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ ซึ่งในคราวหน้าไม่รู้ว่า จะได้เข้ามาอีกหรือไม่ ก็คงต้องดู
กันอีกครั้งหนึ่ง ขอขอบพระคุณครับ 
 

/ประธาน... 
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 ขอบคุณท่านเสวก ศรลัมพ์ มีสมาชิกท่านใดอภิปรายเกี่ยวกับญัตติ
ทั้ง 6 ข้อ เชิญนะครับ เชิญท่าน ส.อบจ.สมคิด รินนาศักด์ิ ครับ 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมสมคิด  รินนาศักด์ิ 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เขตอําเภอวังโป่ง 
ผมดูเวลาแล้ว ผมเสนอท่านประธานปิดการประชุมครับ ขอบคุณ
ครับ 
 

    ท่านสมคิด รินนาศักด์ิ ครับ ยังไม่ลงมติเลยนะครับ จะปิด  
การประชุมเสียแล้ว  มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายอีกหรือไม่  
เมื่อสักครู่ฝ่ายบริหารโดยท่านนายกได้แถลงญัตติไปทั้ง 6 โครงการ 
เป็นจํานวนเงิน 178,707,000 บาท ผมจะขอมติรวบทั้ง 4.3.1 
และ 4.3.2 นะครับ ผมขออนุญาตขอมติ นะครับ สมาชิกท่านใด
เห็นควรอนุมัติ ญัตติขอความเห็นชอบกู้เงินเพื่อพัฒนาเส้นทางเข้าสู่
แหล่งท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์ และพัฒนาศักยภาพการจัด
การศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปี 
2555 ตามท่ีฝ่ายบริหารได้แถลงญัตติต่อสภาแห่งนี้ ในวงเงิน
งบประมาณ 178,707,000.- บาท ท่านใดเห็นควรอนุมัติ ยกมือ
ด้วยครับ ...เป็นเอกฉันท์ 
 

     เห็นชอบ 
 

     ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาอนุมัติ ข้อ 4.4 การคัดเลือก
ผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพมาตรฐานงาน
บริการสาธารณสุข เรียนเชิญเลขานุการสภาฯชี้แจงขั้นตอนและ
วิธีการเลือก หลังจากนั้นก็จะให้สมาชิกสภาฯ เสนอชื่อสมาชิกที่
เห็นสมควรพร้อมขอผู้รับรอง และจะขอมติประกาศผลการคัดเลือก
ต่อไป 
 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน
ครับ ในส่วนระเบียบวาระที่ 4 ข้อ 4.4 นะครับ ซึ่งเราได้รับการ  
ร้องขอมาจากสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ว่าจะต้อง
ดําเนินการคัดเลือกผู้แทนเป็นอนุกรรมการการควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุขของจังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งหมดวาระไป
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2554 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ท่านประธานสภาฯ  ได้
ให้บรรจุเข้าเป็นระเบียบวาระการประชุม เพื่อแจ้งให้สํานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดได้ดําเนินการต่อไป ซึ่งผมขอชี้แจงขั้นตอน  
วิธีการเลือกว่า หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลือกคณะอนุกรรมการ
ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ไม่กําหนดไว้  
ในข้อบังคับการประชุม ซึ่งในประกาศคณะกรรมการกําหนดไว้ว่า 
ตามข้ อ   2  (2 )   ผู้ แทนสภาองค์ ก ารบริ ห ารส่ วนจั งหวั ด  
จํานวน 1 ท่าน ที่จะเป็นคณะอนุกรรมการฯ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อ 10 

/จะมี... 
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จะมีวาระการดํารงตําแหน่ง 4 ปี พ้นจากตําแหน่ง เมื่อพ้นจาก
ตําแหน่งถ้ายังไม่มีการคัดเลือกอนุกรรมการ ก็ให้ปฏิบัติหน้าที ่ 
ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันพ้นจากตําแหน่ง ซึ่งสภาขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดก็จะครบวาระในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  
ที่จะถึงนี้ แต่อย่างไรก็แล้วแต่ เพื่อให้การดําเนินงานของการมีส่วน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงได้นําเสนอ
เข้าให้ที่ประชุมทําการคัดเลือกผู้แทนจากสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัด จํานวน  1 ท่าน ไปเป็นคณะอนุกรรมการฯ ส่วนวิธีการเลือก 
ท่านสามารถเสนอชื่อสมาชิกที่ท่านเห็นสมควร คนละไม่จํากัด
จํานวน  โดยวิธีการเลือก เราก็จะขานชื่อ หรือว่าลงคะแนน  
ตามที่มติสภาเห็นสมควร ส่วนอีกวิธีการหนึ่งก็คือ เป็นวิธีการ  
ที่เราไปใช้ในระเบียบข้อบังคับการประชุมที่ได้กําหนดไว้ ก็คือวิธีการ
เลือกตาม ข้อ 107 ภายใต้ข้อบังคับการประชุมข้อ 103 ซึ่ง  
จะให้สมาชิกหรือผู้บริหารเสนอชื่อสมาชิกสภาฯ หรือบุคคลที่ไม่ได้
เป็นสมาชิกสภา อย่างน้อยหนึ่งท่าน โดยสมาชิกจะต้องมีผู้รับรอง  
ไม่น้อยกว่าสองท่าน และผู้บริหารก็ไม่ต้องมี การใช้ข้อบังคับ  
ตามข้อ 12 ก็มาบังคับใช้ โดยอนุโลม และนําความในข้อ 8  
มา ใ ช้ โ ดยอนุ โ ลม อีก เหมื อนกั น  โ ดย ให้ เ สนอชื่ อ ไ ม่ จํ า กั ด  
จํานวน ลงคะแนนโดยวิธีการเขียนชื่อตัว และชื่อสกุล ของผู้ถูกเสนอ
คนละหนึ่ งชื่อ ถ้าเท่ากันก็ให้ เลือกเฉพาะผู้ที่ ไ ด้คะแนนสูงสูด  
แต่ถ้าเท่ากันอีกก็ให้ใช้วิธีเดิม ถ้าเลือกใหม่ก็ยังเท่ากันอีกก็ให้ใช ้ 
วิธีจับฉลาก ซึ่งตรงนี้ก็เป็นตามข้อบังคับ แต่ท่านสมาชิกก็สามารถ  
ที่จะนําเสนอในที่ประชุมนี้ได้เป็นการเสนอสมาชิกสภาที่จะเข้าไป
เป็นคณะอนุกรรมการได้หนึ่งท่านก็ขอเสนอกับที่ประชุมได้เลย  
มีผู้รับรองอย่างน้อยสองคนครับ ขอบคุณครับ 
 

     ขอบคุณท่านเลขาฯ นะครับ ที่ได้ช้ีแจงขั้นตอนและวิธีการเลือก  
จะให้สมาชิกได้เสนอนะครับ เชิญท่านส.อบจ.จันทนา วัฒนกิตานนท์  
 

     เรียนท่านประธานสภา ท่านนายกและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ  
ทุกท่าน ดิฉันจันทนา วัฒนกิตานนท์ ส.อบจ.เขต 1 อําเภอหล่มสัก  
ขอเสนอนายธัชพล ดวงพัตรา เป็นผู้แทนคณะอนุกรรมการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐานการบริการสาธารณสุข ขอผู้รับรองด้วยค่ะ 
 

       ท่านจันทนา  วัฒนกิตานนท์ ได้เสนอท่านธัชพล ดวงพัตรา เป็น
ผู้แทนเข้าร่วมเป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
การบริการสาธารสุข พร้อมผู้รับรองถูกต้อง มีท่านใดจะเสนอเป็น
อย่างอื่นหรือไม่ครับ...มีไหมครับ ...ถ้าไม่มี ผมขอมติต่อสภาแห่งน้ีว่า 
สมาชิกท่านใดเห็นด้วยให้ท่านธัชพล ดวงพัตราเป็นผู้แทนเข้าร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
สาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ยกมือด้วย 

/เป็นเอกฉันท์... 
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เป็นเอกฉันท์ นะครับ 
 

     เลือกนายธัชพล ดวงพัตรา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตเลือกตั้งที่ 3 อําเภอเมืองเพชรบูรณ์  เป็น
คณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการบริการ
สาธารณสุข  

 

       ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อทราบ  
     ข้อ 5.1 การรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  
ขอเรียนเชิญท่านรองปลัดฯ ครับ 

 

     เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ท่านสมาชิก ผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้รายงานการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการ ตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด ๖ ข้อ ๒๙  “ ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานและเสนอความเห็น  
ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น”ดังนั้น  จึงขอรายงานผล   
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์  โดยสรุป  ดังนี้   จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  ประจํา ปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔  สรุปผลการประเมินจากความพึงพอใจ
ของประชาชน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 5  ได้ดังนี้ 

     ๑. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในภาพรวม 
พบว่าประชาชนมีความพึงพอใจในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.81 
     ๒. ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอยู่ในระดับ
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๙๐ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับ  
พอใจมาก มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ ๓.๙๖ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการ
ท่องเที่ยวอยู่ในระดับปานกลาง  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓.๔๓ 
     ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๐๑ 

/ยุทธศาสตร์... 
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      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร อยู่ในระดับ
พอใจปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๓ .๔๔ รายละเอียดปรากฏ  
ตามรายงานการติดตามและประเมินผลฯ ที่ได้แจกให้กับท่านสมาชิก
ทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

รับทราบ 
 

    ระเบียบวาระที่ 5 ข้อ 5.2 รายงานการแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจําปีพ.ศ. 2554 ขอเรียนเชิญท่านนายกครับ  
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพชรบูรณ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
ผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ตามท่ีกระผมนายอัครเดช ทองใจสด  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แถลงนโยบาย  
ไว้ต่อสภาอันทรงเกียรติแห่งนี้ เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2551 นั้น  
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนัยมาตรา 287 วรรค 3 ของรัฐธรรมนูญ  
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
หมวด 3 มาตรา 35/4 วรรคห้า ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ ต่อสภา  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจําทุกปี จึงขอรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบาย ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕4 ต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยสรุปดังนี้ 
     1. นโยบายเร่งด่วน   
         1.1 ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับในเขตจังหวัดเพชรบูรณ ์
โดยให้การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร 
ทางการศึกษา ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
ให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในยุคสังคมแห่งการเรียนรู้ 
ได้ดําเนินการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนในเขต
จังหวัดเพชรบูรณ์ และในส่วนของโรงเรียนที่ได้รับการถ่ายโอน  เช่น 
          - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาให้กับโรงเรียนใน
เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          - โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ และส่งเสริมสุขภาพ
นักเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          - โครงการจัดทําศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (Basic 
Science Center) ของโรงเรียนในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          1.2 โครงการจ ัดซื้อรถบรรทุกน้ําดับเพลิง เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  
     2. นโยบายการพัฒนาต่อเนื่อง 
          2.1 ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดําเนินการ 
 

/แก้ไข... 
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แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกรและประชาชน ในหลาย
พื้นที่ เช่น 
         - การก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม 
         - การพัฒนาแหล่งน้ํา เช่น ขุดลอกคลอง อ่างเก็บน้ํา ก่อสร้าง
คันดินกั้นน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําล้น ขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ 
         - ติดต้ังระบบไฟฟ้าแสงสว่างในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
         2.2 ด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
ประเพณี การกีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
         - โครงการส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ตามวัยของเด็ก 
         - โครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงานของผู้บริหารสถานศึกษา คร ู
และบุคลากรทางการศึกษา 
          - โครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
         - โครงการจัดซื้อตัวต่อเสริมสร้างจินตนาการแก่เด็ก 
         - โครงการส่งเสริมอนุรักษ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการทํานุ
บํารุงศาสนาและกิจกรรมด้านวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ  
         - โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
         - โครงการสนับสนุนด้านการกีฬาทั้งในส่วนของกีฬาสําหรับ
เยาวชน ประชาชน มวลชน กีฬาท้องถิ่น กีฬาแห่งชาติ  
         - โครงการจดัซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง 
         - โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านสาธารณสุข
จังหวัดเพชรบูรณ์รณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค, การตรวจคัด
กรองโรคประจําหมู่บ้าน รวมทั้งจัดซื้อกระเป๋าคัดกรองโรค 
         - โครงการบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดเพชรบูรณ์ และโครงการฟื้นฟูป้องกันและพัฒนา
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  
         - โครงการพัฒนาสังคม และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ต่าง ๆ 
เช่น โครงการสายตาสายใจ อบจ.เพชรบูรณ์ เฉลิมพระเกียรติฯ, 
จัดซื้อรถสามล้อชนิดมือโยกช่วยเหลือคนพิการ, ช่วยเหลือและ
บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย  
         2.3 การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว  
ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
         - โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพของประชาชน 
         - โครงการเพิ่มศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
         - โครงการขับเคลื่อนการดําเนินการตามแนวพระราชดําริ
เศรษฐกิจพอเพียง  
          - จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว อาทิ 
จัดซื้อรถไฟฟ้า ขนาด 14 ที่นั่ง,  การจัดทําเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 
          - โครงการจัดทําสวนสุขภาพเพื่อประชาชน 
          - โครงการจัดทําสวนน้ํากลางแจ้ง 

/2.4 ด้าน... 
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ทีป่ระชุม: 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

       2 .4 ด้ านการอนุ รั กษ์ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ได้ดําเนินการ ดังนี้ 
        - โครงการสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
        2.5. ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหารได้ดําเนินการ 
ดังนี้ 
          - โครงการติดต้ังกล้องทีวีวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางแยก
จราจรต่าง ๆ  
          - โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ 
          - โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร
และบูรณาการการทํางานร่วมกับอปท.ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
          - โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารท้องถิ่น 
ผู้นําท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด บุคลากร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการ
พัฒนาท้องถิ่นของทุกภาคส่วน  
          - โครงการประชุมสัมมนาเพื่อรับฟังและร่วมแสดงความ
คิดเห็นต่อข้อเสนอการปฏิรูปโครงสร้างอํานาจของคณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ (คปร.)  
      ผลการดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว ได้รับการสนับสนุน
และได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดผู้ทรงเกียรติ ตามกระบวนการของกฎหมาย    
ทั้งในส่วนของการสนับสนุนการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ 
และ ด้านการให้ ข้ อคิ ด เห็น  ข้อ เสนอแนะต่ า งๆ  ซึ่ งนับ ว่ า    
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่น    
กระผมขอขอบพระคุณท่านประธาน ท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดและผู้ที่ เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนให้การ
ดําเนินงานที่ผ่านมาสําเร็จลุล่วง ไปด้วยดี และผมหวังเป็นอย่างยิ่ง 
ว่าจะได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเช่นนี้
ตลอดไป สําหรับข้อมูลต่างๆ ปรากฏในรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน
ตามนโยบาย ประจําปี พ.ศ. 2554 ที่ได้แจกจ่ายให้ท่านสมาชิก   
ทุกท่านแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

รับทราบ     
 

     ระเบียบวาระที่ 6  เรื่อง กําหนดสมัยประชุมสามัญสภา สมัยที่
สอง ประจําปี พ.ศ. 2555 ขั้นตอนก็จะหารือกับท่านสมาชิกทุกท่าน
ในที่ประชุม และเชิญสมาชิกเสนอต่อที่ประชุม  หลังจากนั้นก็จะขอมติ
ที่ประชุม และขอประกาศเป็นลําดับต่อไป  เชิญท่านส.อบจ.เกรยีงศกัด์ิ 
พิชิตกวินครับ 
 

/นายเกรียงศกัด์ิ... 
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นายเกรียงศกัดิ์  พิชติกวิน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 

มตทิีป่ระชุม: 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 

นายก อบจ.พช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานทีป่ระชุมฯ 
 
 
 
 
 
 
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายเกรียงศักด์ิ 
พิชิตกวิน สมาชิกสภาจากอําเภอวิเชียรบุรี ทุกปีเราก็เสนอล่วงหน้า 
แต่ว่าเดือนหน้าเราจะหมดวาระ เพราะฉะนั้นเสนอไปก็ไม่เป็น
ประโยชน์ แล้วปกติเราเสนอสมัยที่สอง วันที่ 1 กรกฎาคม ไปสิ้นสุด
วันที่ 15 สิงหาคม ผมเชื่อว่าวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 เรายังไม่
ประกาศรับรองทั้งหมด เพราะฉะนั้นกําหนดไป ก็ไม่เป็นประโยชน์ 
ถ้าได้เข้ามาเราก็มากําหนดใหม่ก็ไม่สาย เพราะประชุมครั้งแรกของ
การประชุมสภาฯเขาถือเป็นสามัญ หลังจากนั้นก็กําหนดสมัยที่สอง 
และก็สมัยแรกปีต่อไป เพราะฉะนั้นผมว่าวาระนี้ไม่ควรกําหนด 
นะครับ 
 

     ผมจะขอมติของสมาชิก ท่านใดเห็นด้วยกับที่ท่านเกรียงศักด์ิ 
พิชิตกวินเสนอ ว่าไม่สมควรกําหนดสมัยประชุมสมัยที่สอง ประจําปี 
2555  และสมั ย แ รกประจํ า ปี  2556  ท่ าน ใ ด เห็ น ด้ ว ย  
ยกมือขึ้น   นะครับ...เป็นเอกฉันท์นะครับ 
 

     เห็นชอบยังไม่ให้กําหนดทั้งสองสมัย 
   

    ระเบียบวาระที่ 7 เรื่อง อื่นๆ   
 

     กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ในวาระอื่นๆ  ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายของการประชุมในวันนี ้ 
ผมในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่มีความเป็นพี่เป็นน้อง
กับท่านสมาชิก ต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้ความ
กรุณายกมืออนุมั ติ ในเรื่ องของเงินกู้ ในวาระที่  4 ที่ ผ่ านมา  
ซึ่งขั้นตอนการดําเนินงานต่อไป ก็ จะต้องขออนุมัติท่านผู้ว่าฯ และ
ผ่านไปยังกระทรวงมหาดไทย และก็ไปหาแหล่งเงินกู้ คิดว่าขั้นตอนนี้ 
น่าจะใช้เวลาหลายเดือน ก็คิดว่าดําเนินการรอพวกท่านกลับมา และ
ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องสมาชิกทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้ความกรุณาใน
การทาํงานร่วมกันในสภาฯ แห่งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ซึ่งวันที่ 23 
พฤษภาคม 2555 ก็จะเป็นวันครบวาระของทุกท่าน ผมก็คงจะอยู่
อย่างโดดเดี่ยวรอพวกท่านสองเดือน  ก็ขออวยพรให้พี่น้องสมาชิก  
ทุกท่าน ทุกเขต ทุกอําเภอ กลับไปสมัคร และก็ได้รับชัยชนะกลับมา
ทํางานร่วมกัน ขอบคุณครับ  
 

     ขอบคุณท่านนายกอัครเดช ทองใจสด เมื่อสักครู่ ท่านก็ได้  
บอกแล้วว่า วันที่ 23 พฤษภาคม 2555  หมดวาระ ตัวผมเองใน
นามประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ต้อง
ขอขอบพระคุณท่านสมาชิกทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติงานร่วมกันมาอย่างดี 
โดยตลอด ถึงแม้ว่าจะมีการถกเถียงกันบ้าง หลังจากออกจากห้อง
ประชุมกัน เราก็เป็นพี่เป็นน้องกัน เราปฏิบัติตามข้อบังคับ 
 

/การประชุม... 
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ทีป่ระชุม: 

การประชุมให้ถูกต้อง เพื่อดูแลพี่น้องประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์
ของเรา ให้อยู่ดีมีสุขอย่างที่สุด เพราฉะนั้นวันที่ 23 พฤษภาคม 
2555 ที่จะหมดวาระ ผมขอให้ทุกท่านโชคดี รวมทั้งตัวผมเองด้วย 
ก็ขอให้โชคดีเหมือนกัน หวังว่าเราคงจะกลับมาน่ังเจอกัน ณ ตรงนี้
อีก หลังจากนี้ขอเชิญทุกท่านร่วมประเพณีสงกรานต์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ และในขณะเดียวกันก็ขอบคุณ ท่าน
นายก, ท่านรองนายก,ท่านที่ปรึกษาฯ, ท่านปลัดฯ,รองปลัดฯ และ
ข้าราชการเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่ได้ปฏิบัติงาน และก็นํานโยบายดี ๆ  
เสนอต่อสภาฯ แห่งนี้ตลอดระยะเวลา 4 ปี ที่ผ่านมาผมขออนุญาต
ปิดประชุม ขอบคุณครับ 
 

รับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา  16.30 น. 
 
หมายเหต ุ สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ครบวาระสี่ปี ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555  
 
 
 
 ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม     ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม 

 
  
 

     (นายชัยวัฒน์  แก้วพกิลุ)           (นายวรโชติ  สคุนธ์ขจร)  
         เลขานุการสภาฯ       ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์  
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